
 

 

บริþัท üิทยุการบินแĀ่งประเทýไทย จ ากัด 
 

ด่วนที่ÿุด 
กองพนักงานÿัมพันธ์และÿ่งเÿริมคüามผูกพัน 
ที่ พÿ.ทบ            /๒๕๖๘       มกราคม ๒๕๖๘ 

 

เรื่อง ระเบียบüาระการประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 
เรียน คณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ 
ÿิ่งที่ÿ่งมาด้üย ระเบียบüาระการประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 
  (เอกÿารลับน าÿ่งคณะกรรมการทางอีเมล) 
 

  ด้üย บริþัทมีก าĀนดการประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒)  
ในüันพฤĀัÿบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เüลา ๐๙.๐๐ น. ณ Ā้องประชุมชั้น ๓ อาคารอ านüยการ Āรือออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ID 243 378 3457 Passcode 246248 โดยมีระเบียบüาระ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่องประธาน/กรรมการแจ้งใĀ้ท่ีประชุมทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒

  
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ครั้งที่ 

๑๔/๒๕๖๗ (๒๙๑) เมื่อüันอังคารที่ ๒๔ ธันüาคม ๒๕๖๗ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ 

๓.๑ 
เรื่องทบทวนติดตามงาน 
พิจารณาใĀ้คüามเĀ็นเกี่ ยüกับการปรับปรุงประÿิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานของรัฐüิÿาĀกิจตลอดจนÿ่งเÿริมและพัฒนา 
การแรงงานÿัมพันธ์ 
๓.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาบ าเĀน็จพิเýþกรณีจบการýึกþา 
                  ÿ าĀรับผู้ที่ยื่นจบการýึกþาปี ๒๕๖๔ และเงินพิเýþ

          ÿ าĀรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนÿูงÿุดของต าแĀน่ง 
          ที่ยังชะลอการจ่ายในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

          และครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
 

๒/๓.๑.๒... 

hamdeeal
Typewriter
๒๔

hamdeeal
Typewriter


Mobile User




 

 

ที่ พÿ.ทบ            /๒๕๖๘   -๒- 
 

 ๓.๑.๒  เรื่อง ระบบ SAP-HRIS กรณีการบันทึกเüลาปฏิบัติงาน 
๓.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาทบทüนคุณÿมบัติประจ าต าแĀน่ง 
        กลุ่มงานปฏิบัติการจราจรทางอากาýเพ่ือใช้เป็น

        Āลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแĀน่ง 
  

๓.๒ Āาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐüิÿาĀกิจ (ไม่มีüาระ

น าเÿนอ) 
  

๓.๓ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐüิÿาĀกิจ (ไม่มีüาระน าเÿนอ) 
  

๓.๔ ปรึกþาĀารือเพ่ือแก้ปัญĀาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างĀรือÿĀภาพแรงงาน

รüมถึงการร้องทุกข์เกี่ยüกับการลงโทþทางüินัย (ไม่มีüาระ

น าเÿนอ) 
๓.๕ ปรึกþาĀารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงÿภาพการจ้าง 

๓.๕ .๑ เรื่ อง  การ พิจารณาÿüัÿดิการและÿิทธิประโยชน์ 
           ของเจ้าĀน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง) 

๓.๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๓.๖.๑ เรื่อง การจัดการÿüัÿดิการรถรับ - ÿ่งÿ าĀรับพนักงาน 
        เข้ากะที่ปฏิบัติงานด้านการจราจรทางอากาý       

        ประเภทบริการจราจรทางอากาý (ผลกระทบจากการ

         ปรับกะ) 
  

   
 
 
 
 

๓/๓.๖.๒... 

hamdeeal
Typewriter
๒๔



 

 

ที่ พÿ.ทบ            /๒๕๖๘   -๓- 
 

 ๓.๖.๒ เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงเงินค่าใบอนุญาตพนักงานคüบคุม

      จราจรทางอากาýÿ าĀรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ

      จราจรทางอากาý ประเภทบริการจราจรทางอากาý 
๓.๖.๓ เรื่อง  การพิจารณาทบทüน Career Path ของเจ้าĀน้าที่   
                    ปฏิบัติการจราจรทางอากาý (ตามÿัญญาจ้าง) ประจ า 
         Āอคüบคุมจราจรทางอากาýภูมิภาค 
๓.๖.๔  เรื่อง การพิจารณากรณเีจ้าĀน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาý            
                 (ตามÿัญญาจ้าง) ที่ไม่ผ่านการตรüจเüชýาÿตร์ 
๓.๖.๕ เรื่อง การบริĀารจัดการüันĀยุดพักผ่อนÿะÿมของพนักงาน 
        ทีป่ฏิบัติงานด้านüิýüกรรม 
๓.๖.๖ เรื่อง การพิจารณาการเลื่อนต าแĀน่งของพนักงานที่มีต าแĀน่ง 
      ต่ ากü่าอัตราจ ากัดที่ด ารงต าแĀน่งมานานกü่า ๒๐ ปี  
      ของÿายงานÿนับÿนุนและÿายงานข้อมูลการบิน 
๓.๖.๗ เรื่อง การพิจารณาการเลื่อนต าแĀน่งของพนักงานที่มีต าแĀน่ง 
                 ต่ ากü่าอัตราจ ากัดที่ด ารงต าแĀน่งมานานกü่า ๒๐ ปี  
      ของÿายงานüิýüกรรมตามโครงการบริĀารÿินทรัพย์  
      (Asset Management) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องกิจการÿัมพันธ์ 

๔.๑ พิจารณาใĀ้คüามเĀ็น เกี่ ยüกับการปรับปรุงประÿิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานของรัฐüิÿาĀกิจตลอดจนÿ่งเÿริมและพัฒนา 
การแรงงานÿัมพันธ์ (ไม่มีüาระน าเÿนอ) 

๔.๒ Āาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐüิÿาĀกิจ (ไม่มีüาระ

น าเÿนอ) 
๔.๓ พิ จ า ร ณ า ป รั บ ป รุ ง ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ใ น ก า ร ท า ง า น 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐüิÿาĀกิจ (ไม่มีüาระ

น าเÿนอ) 
 

๔/๔.๔... 

hamdeeal
Typewriter
๒๔



 

 

ที่ พÿ.ทบ            /๒๕๖๘   -๔- 
 

๔.๔ ปรึกþาĀารือเพ่ือแก้ปัญĀาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างĀรือÿĀภาพแรงงาน

รüมถึงการร้องทุกข์เกี่ยüกับการลงโทþทางüินัย (ไม่มีüาระ

น าเÿนอ) 
๔.๕ ปรึกþาĀารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงÿภาพการจ้าง 

๔.๕.๑ เรื่อง การมอบของที่ระลึกเชิดชูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงาน 
      ครบ ๑๕ ปี ๒๕ ปี และ ๓๕ ปี ประจ าปี ๒๕๖๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
๕.๑ เรื่อง การปรับปรุงตารางร้อยละการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน 

       ในการพิจารณาบ า เĀน็จประจ าปี  (ยกระดับคะแนน 
       ประเมินผล) ตั้งแต่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เป็นต้นไป (ลับ) 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
   
 
        (นายÿถาพร ýรีÿมüงý์) 
        กรรมการและเลขานุการ 
               คณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ 
 
ÿý/ýร/พÿ/อช 
โทรýัพท์   ๙๕๓๕/๘๖๒๘ (นางพิริยา/นางÿาüเอมýิลป์) 

hamdeeal
Typewriter
๒๔



 

 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องประธาน/กรรมการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
๑. วัตถุประÿงค์ในการน าเÿนอ 

เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ (๒๙๑) 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ 

 
๒. ความเป็นมา 

จากการประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ๑๔/๒๕๖๗ (๒๙๑) วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
เลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ และน าเÿนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจร่างฯ

เรียบร้อยแล้ว 
 

๓. ผลการด าเนินการ 
ขอเÿนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดรับรองรายงานการประชุมฯ 

 
๔. มติ   
 



 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ (๒๙๑) 

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๒๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอ านวยการ 

และผ่านระบบ Zoom Meeting ID : 243 378 3457 Passcode : 246248 
 

กรรมการมาประชุมมีดังนี้ 

๑.  นายณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์  ประธานกรรมการ 

๒.  นายÿุนันท์   นิ่มฟัก       กรรมการ 
๓.  นายชนะ    ทัดท่าทราย           ,, 
๔.  นายไพบูลณ์     ประจ าวงษ์           ,, 
๕.  นายวิÿุทธิ์    เดชปกเกศ           ,, 
๖.  นายเมธี      ค าแหง            ,, 
๗.  นายนิรุธ     พุทธÿถิตย์           ,, 
๘.  นายรัตตัญญู       กลิ่นพิกุล           ,, 
๙.  นางÿาวโอริÿา     เชี่ยวเกษม           ,, 
๑๐.  นายนราธิป     ซื้อÿุวรรณ           ,, 

๑๑.  นายธันย์กมล  รื่นจิตร์วรโชค           ,, 
๑๒.  นายจิระศักดิ์    ประÿมพงศ์           ,, 
๑๓.  นายศรัณย์         ÿายพันธ์           ,, 
๑๔.  นายÿพล   ÿิงห์ดารา           ,, 
๑๕.  นายÿถาพร     ศรีÿมวงศ์        กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ ประธานกรรมการเข้าประชุมผ่าน Zoom Meeting  

 

 

              

  

 

๒/ผู้เข้าร่วม... 



 

 

-๒- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ 

๑.  นางÿาววรรณา  พรหมจันทร์    ผู้ช่วยเลขานุการฯ (ฝ่ายÿหภาพแรงงาน) 
๒.  นางพัชรินทร์  ชัยวันเพ็ญ           ผู้ร่วมชี้แจงวาระ 

๓.  นางธนวรรณ  ลีออง    ผู้ÿังเกตการณ์ 

๔.  นางวีริÿา   เกตุภู่           ,, 
๕.  นางÿาวนลัท  อินทรวิเชียร          ,,  

๖.  นางÿาวอนัญญา     อร่ามศรี           ,, 
๗.  นางพิริยา      ÿง่าแÿง           ,, 
๘.  นางกุลภัÿÿรณ์      แม้นเดช           ,, 
๙.  นายเดชากิต    ปิลันธนดิลก          ,, 
๑๐.  นางÿาวเอมศิลป์    ชุติโชติชวาล          ,, 
๑๑.  นางÿาวณัฐวดี     เกตุปราชญ์          ,,  

๑๒.  นายคุณากร   รักยงค์           ,,             
๑๓.  ว่าที่ ร้อยตรี ชาย  ชินะไพโรจน์          ,, 
๑๔.  นางÿาวณฐินี       วิบูลย์ศิลป์          ,, 
๑๕.  นางÿาวเจษฎ์ÿุดา      ÿุทธิÿ าแดง          ,, 
๑๖.  นายนฤดล       เจริญไพบูลย์ÿิน                             ,, 
๑๗.  นายอธิป       ÿมเชื้อเวียง          ,, 
๑๘.  นายคณาวุฒิ      ครองรักษา          ,, 
๑๙.  นายวินัย        มากÿังข์           ,, 
๒๐.  นางÿาวÿลักฤทัย       พ่ึงมา                                       ,, 
๒๑.  นายปิติ   อุ่นทรัพย์          ,, 

 

 

 

 

 

 

     ๓/๒๖. นางไพลิน... 



 

 

-๓- 

 

๒๒.   นางไพลิน       ปัญญากรณ์   ผู้ÿังเกตการณ์ 

๒๓.   นายÿ าเริง   ÿารโภค           ,, 
๒๔.   นายÿมัชชา  พิมพ์ดี           ,, 
๒๕.   นายÿุดเขตร์  เวียงÿี           ,, 
๒๖.   นางÿาวลิขิต  นามเÿน           ,, 

 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางศิริพรรณ  พงศ์พฤทธิ์  ผู้ช่วยเลขานุการฯ (ฝ่ายบริษัท)    ลาประชุม 

๒. นางÿาวพอลักษณ์   ปาณะดิษ          ผูÿ้ังเกตการณ์             ติดภารกิจบริษัท 

๓. นายรัตน์พล   ท่าทราย         ,,                     ,, 
หมายเหตุ ผู้ร่วมชี้แจงวาระ และผู้ÿังเกตการณ์ล าดับที่ ๕ เข้าประชุมผ่าน Zoom Meeting 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม ผู้มาประชุมทุกคนรายงานตัวต่อที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธาน/กรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                  

๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน การโอนย้ายและแต่งตั้งผู้บริหาร ระดับรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ผู้อ านวยการใหญ่ 
และเทียบเท่า ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้อ านวยการกองและเทียบเท่า ได้ด าเนินการเÿร็จÿิ้นแล้ว  
โดยขอให้นายชนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในÿ่วนนี้ 

นายชนะ บริษัทด าเนินการแต่งตั้งฝ่ายจัดการครบทุกต าแหน่งแล้ว ทั้งนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงในÿ่วนของ
คณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ด้วย ซ่ึงยังอยู่ระหว่างด าเนินการตามกระบวนการ 

 

๑.๒ เรื่อง กรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเมธี กล่าวขอบคุณบริษัทที่แต่งตั้งฝ่ายจัดการครบทุกต าแหน่ง และÿหภาพแรงงานในฐานะผู้แทน 
 

 
๔/ฝ่ายลูกจ้าง... 



 

 

-๔- 
 

 ฝ่ายลูกจ้างยังคงขอแÿดงจุดยืนในการคัดค้านการÿรรหาบุคคลภายนอกเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และÿหภาพแรงงานจะท าหนังÿือเÿนอคณะกรรมการบริษัท
ขอให้พิจารณาทบทวนกระบวนการÿรรหาบุคคลภายนอกเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับรอง
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และ/หรือ ต าแหน่งผู้บริหารระดับอ่ืน ๆ ที่ÿรรหาจากบุคคลภายนอก   

นายÿพล ขอแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ÿามัญประจ าปี ๒๕๖๘ ของÿหภาพแรงงานในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
โดยวาระการประชุมดังกล่าว มีเรื่องการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนจากÿ่วนกลางเพ่ือทดแทน
กรรมการบริหารที่ครบก าหนดวาระ และเรื่อง การปรับปรุงÿภาพการจ้าง (เงินรางวัลพิเศษ) ด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 การรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ (๒๙๐) (ลับ) 
เลขานุการฯ ขอน าเÿนอรายงานการประชุม ครั้ งที่  ๑๓/๒๕๖๗ (๒๙๐) เมื่อวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน     

๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง 
นายÿพล ÿหภาพแรงงานมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ (๒๙๐) 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ (๒๙๐) 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ทบทวนและติดตามงาน 
  ๓.๑ เรื่อง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประÿิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ของรัฐวิÿาหกิจ ตลอดจนÿ่งเÿริมและพัฒนาการแรงงานÿัมพันธ์ 
         ๓.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาบ าเหน็จพิเศษกรณีจบการศึกษาÿ าหรับผู้ที่ยื่นจบการศึกษาปี 
๒๕๖๔ และเงิน พิ เศษÿ าหรับพนักงานที่ มี อัตรา เงิน เดื อนÿู งÿุ ดของต าแหน่ ง  ที่ ยั งชะลอการจ่ าย  

ในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานน าเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ในการประชุม  

ครั้ งที่  ๘/๒๕๖๕ (๒๖๒) เมื่ อวันที่  ๓๐ ÿิ งหาคม ๒๕๖๕ เ พ่ือพิจารณาการจ่ ายเงิน 
บ าเหน็จพิเศษกรณีที่  ๑. จบการศึกษาÿ าหรับผู้ที่ยื่นจบการศึกษาในปี ๒๕๖๔ และผู้ที่ยื่น 
จบการศึกษาปี ๒๕๖๕ กรณีท่ี ๒. กรณีผู้มีอัตราเงินเดือนÿูงÿุดของต าแหน่ง 

 

 

๕/กรณีที่ ๑.... 



 

 

-๕- 
 

         กรณีที่ ๑. ÿืบเนื่องจากบริษัทยื่นข้อเรียกร้องบ าเหน็จพิเศษกรณีจบการศึกษา  
โดยในระหว่างที่รอผลÿรุปการเจรจาตามกระบวนการทางกฎหมาย บริษัทได้ขอชะลอการจ่าย
ดังกล่าวไว้ ต่อมาเมื่อÿถานการณ์ทางการเงินดีขึ้น บริษัทมีการผ่อนคลายมาตรการใช้จ่าย
งบประมาณหลายเรื่องโดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 
ของผู้บริหารระดับÿูง ÿหภาพแรงงานจึงขอเÿนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายบ าเหน็จพิเศษÿ่วนนี้
ให้กับพนักงานพร้อมดอกเบี้ย (รายละเอียดตามหนังÿือÿหภาพแรงงานที่ ÿรร.ว.ท. ๐๕๐/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
 ต่อมาบริษัทพิจารณาจ่ายให้ผู้ที่ยื่นจบการศึกษาปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ พร้อมกัน  
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีการจ่ายให้ผู้ที่ยื่นจบการศึกษา 
ปี ๒๕๖๔ ซึ่งปกติต้องจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เมื่อมาจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ กรรมการกิจการ
ÿัมพันธ์ฝ่ายÿหภาพแรงงานจึงน าเÿนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 
(๒๖๘) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้บริษัทพิจารณาประเด็นการจ่ายล่าช้า 

กรณีที่ ๒. ÿหภาพแรงงานเÿนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ครั้งที่  
๑๑/๒๕๖๖ (๒๗๗) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เÿนอประเด็นเพ่ิมเกี่ยวกับการจ่ายเงิน 
กรณีการพิจารณาบ าเหน็จผู้มีอัตราเงินเดือนÿูงÿุดของต าแหน่งและขอปรับชื่อวาระนี้ใหม่ 
เป็นรวม ๒ กรณี ไว้ด้วยกัน 

  บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
-  ทกบ .  ได้ น า เÿนอผลการ เจรจาข้ อ เ รี ยกร้ อ ง เ พ่ื อ ก าหนดÿภาพการจ้ า ง 

และการด าเนินการตามÿภาพการจ้าง ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗  
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗   

- ขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนน าเÿนอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ งที่   
๑๒/๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ ก าหนดประชุมวันที่  
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพ่ือน ามติที่ไดัรับการรับรองไปด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

นายÿพล ÿหภาพแรงงานรับทราบการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และÿหภาพแรงงานน าเÿนอในที่ประชุม
ขอให้บริษัทถอนชั้นความลับของระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ ให้เป็นวาระปกติ นอกจากนี้ÿหภาพ
แรงงานน าเÿนอในที่ประชุมขอให้การพิจารณาชั้นความลับของวาระการประชุมเป็นดุลยพินิจของ 

 

 
๖/คณะกรรมการ... 



 

 

-๖- 

 

คณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ รวมถึงการพิจารณาวาระลับ ขอให้ในห้องประชุมมี เพียง
คณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์เท่านั้น 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
- ให้ถอนชั้นความลับของระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๑ ให้เป็นวาระปกติ 
- การก าหนดชั้นความลับของวาระการประชุมให้คณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์หารือร่วมกัน 

- การพิจารณาระเบียบวาระที่เป็นเรื่องลับ ให้เฉพาะคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์เท่านั้น 
อยู่ในห้องประชุมเพ่ือด าเนินการพิจารณา ÿ่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่มิใช่คณะกรรมการกิจการ
ÿัมพันธ์ ขอให้ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระที่ เป็นเรื่องลับ 
จะแล้วเÿร็จ 

 

   ๓.๑.๒ เรื่อง ระบบ SAP-HRIS กรณีบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานน าเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ในการประชุม  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (๒๖๙) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขข้อติดขัด 
ในการใช้งานระบบ SAP-HRIS กรณีการแตะบัตรประจ าตัวพนักงาน เนื่องจากแตะบัตร 
เข้างาน - เลิกงานแล้ว แต่ระบบไม่แÿดงผลใน SAP-Fiori ท าให้ต้องมาแตะบัตรซ้ า จึงขอเÿนอให้
บริษัทพิจารณาด าเนินการ ซึ่งประเด็นนี้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และรายงานต่อที่ประชุม 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ (๒๗๖) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ปิดเคÿ) 

ต่อมาได้เÿนอประเด็นเพ่ิมกรณีการจัดÿรรอัตราก าลังบันทึกข้อมูลฯ ให้กับพนักงาน 
ATC เข้ากะ และ พท.ÿท. มีแนวทางแก้ไขการลดผลกระทบกับพนักงานในระหว่างปรับกะ
รูปแบบใหม่ (ในระยะยาวแบบถาวร) โดย พท.ÿท. น าเÿนอการจัดท า Interface ระหว่างระบบ 
E-Roster กับระบบ SAP-HRIS (ในÿ่วนการประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน) โดย E-Roster พัฒนา/
ปรับปรุง โดยบุคลากร พท.ÿท.ÿ่วนระบบ SAP-HRIS ปรับปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ÿ าเร็จรูป SAP (ผู้รับจ้าง) คาดการณ์ใช้ เวลา ๙ เดือน คือ แล้วเÿร็จภายใน 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ 

   บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
 

 

 

๗/ทุกหน่วย... 



 

 

-๗- 
 

 ทุกหน่วยเริ่มใช้งานระบบ SAP-HRIS เชื่อมโยงข้อมูลกับ AEROTHAI E-Rostering 

System เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ยกเว้น ศจ. มีก าหนดเริ่มใช้งานระบบในวันที่   
๑ มกราคม ๒๕๖๘  

ผญว. ประÿาน ผญจ. และ ผญบ. เพ่ือทราบการด าเนินการแก้ไขปัญหาการน าเข้าข้อมูล
จากระบบช่วยจัดตารางเวลาการปฏิบัติการ กับระบบงาน SAP-HRIS พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ SAP ประจ าหน่วยงานในÿังกัดตรวจÿอบความถูกต้องของข้อมูล โดยหากพบปัญหา
ของข้อมูลให้แจ้ง พท.ÿท. รับทราบเพื่อแจ้งผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขต่อไป 

นายÿพล ÿหภาพแรงงานน าเÿนอในที่ประชุมขอติดตามระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ อีก ๑ รอบการประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เป็นวาระติดตามอีก ๑ รอบการประชุม 

 

   ๓.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาทบทวนคุณÿมบัติประจ าต าแหน่งของกลุ่มงานปฏิบัติการ
จราจรทางอากาศเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 
เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานน าเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์  ในการประชุมครั้งที่  

๑๒/๒๕๖๗ (๒๘๙) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพ่ือพิจารณาทบทวนคุณÿมบัติประจ าต าแหน่ง
กลุ่มงานปฏิบัติการจราจรทางอากาศเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง  
ให้ÿามารถรองรับแผนการบริหารอัตราก าลังของบริษัท 

  บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
  การพิจารณาทบทวนคุณÿมบัติประจ าต าแหน่งกลุ่มงานปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 

เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง และ Career Path ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
จราจรทางอากาศ (ตามÿัญญาจ้าง) ประจ าหอควบคุมการจราจรทางอากาศภูมิภาค  
ได้ด าเนินการก าหนดกลุ่มงาน ก าหนดล าดับชั้นของต าแหน่ง จัดท าหน้าที่รับผิดชอบคุณÿมบัติ
ต าแหน่งและโครงÿร้างเงินเดือนแล้วเÿร็จ 

  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการนัดประชุมกับหน่วยงาน ATS เพ่ือหารือเบื้องต้น 
และขอให้ÿอบทาน Job Description ต าแหน่งและคุณÿมบัติประจ าต าแหน่ง โดยคาดว่า  
จะได้ข้อÿรุปภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และเม่ือได้ข้อÿรุปเรียบร้อยแล้วจะด าเนินการน าเÿนอ
ที่ประชุม HR Committee ต่อไปนายนิรุธ ÿหภาพแรงงานน าเÿนอต่อที่ประชุมขอให้บริษัท
แÿดงแผนด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบร่วมกันด้วย 

     ๘/นายนิรุธ... 



 

 

-๘- 
 

นายนิรุธ ขอÿอบถามฝ่ายบริษัทใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
- ประเด็นแรก ขอÿอบถามเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 

(ตามÿัญญาจ้าง) ที่ไม่ผ่านการตรวจเวชศาÿตร์ จ านวน ๗ คน  
- ประเด็นที่ÿอง ขอÿอบถามความคืบหน้าการด าเนินการทบทวนคุณÿมบัติประจ าต าแหน่ง

ของกลุ่มงานปฏิบัติการจราจรทางอากาศเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 
นางธนวรรณ ÿ าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามÿัญญาจ้าง) ที่ÿัญญาจ้างครบก าหนดเมื่อวันที่  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จ านวน ๓๔ คน บริษัทด าเนินการต่อÿัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้  
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมÿิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 
(ตามÿัญญาจ้าง) ให้ÿอดคล้องตามประกาศบริษัท ที่ ปก ๑๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๗ เรื่อง การฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๗ บริษัทได้ด าเนินการปรับข้อความในÿัญญาจ้าง 
ให้ครอบคลุมÿิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดังกล่าว และจะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจร 
ทางอากาศ (ตามÿัญญาจ้าง) จ านวน ๓๔ คน ลงนามในÿัญญาฉบับปรับปรุงอีกครั้ง  

ÿ่วนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามÿัญญาจ้าง) ที่ÿัญญาจ้างจะครบก าหนด
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งแบ่งออกเป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามÿัญญาจ้าง) 
(ÿบพ.) จ านวน ๑ คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามÿัญญาจ้าง) (ปริญญาตรี) 
จ านวน ๑๘ คน บค.ทบ. และ พÿ.ทบ. ได้หารือเกี่ยวกับการปรับข้อความในÿัญญาจ้างแล้ว  
และจะให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามÿัญญาจ้าง) กลุ่มดังกล่าว ลงนาม 
เพ่ือต่อÿัญญาจ้างภายในÿิ้นปี ๒๕๖๗ ต่อไป 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามÿัญญาจ้าง) ที่ไม่ผ่านการตรวจ  
เวชศาÿตร์ จ านวน ๗ คน บริษัทพิจารณาไม่ต่อÿัญญา 

และตามที่ÿหภาพแรงงานÿอบถามในประเด็นที่ ๒ นั้น เบื้องต้นทาง บค.ทบ. ได้หารือ
กับÿหภาพแรงงาน เพ่ือÿอบถามความต้องการขอให้ทบทวนคุณÿมบัติประจ าต าแหน่ง 
ของกลุ่มงานปฏิบัติการจราจรทางอากาศเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง  
โดย บค.ทบ. ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า การที่บริษัทปรับคุณÿมบัติประจ าต าแหน่งของ Air Traffic 

Controller ให้มีระยะเวลาในการเลื่อนต าแหน่งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒  
เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ ของทั้ง Approach และ Aerodrome ภายใน 
  

 

๙/๓ ป.ี.. 



 

 

-๙- 

 

๓ ปี แต่ในทางปฏิบัติพบว่า บางศูนย์ฯ ที ่มีทั ้ง Aerodrome และ Approach ไม่ÿามารถ
ผลักดันให้เจ้าหน้าที ่ Approach เลื ่อนต าแหน่งภายใน ๓ ปี ÿ่งผลให้เกิดความเหลื ่อมล้ า
ระหว่างศูนย์ฯ ที ่มีทั ้ง Approach และ Aerodrome เลื ่อนต าแหน่งจากเจ้าหน้าที ่ควบคุม
จราจรทางอากาศ ๒ เป็นเจ้าหน้าที ่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ ช้ากว่าศูนย์ฯ ที ่มีเพียง 
Aerodrome ในประเด็นดังกล่าว บค.ทบ. ขอรับข้อมูลไปพิจารณา เพื่อศึกษาผลกระทบ 
ในภาพรวมก่อน 

นายนิรุธ ประเด็นแรก ÿหภาพแรงงานขอÿอบถามเกี ่ยวกับเจ้าหน้าที ่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ  
(ตามÿัญญาจ้าง) ที่ไม่ผ่านการตรวจเวชศาÿตร์ จ านวน ๗ คน บริษัทมีมาตรการช่วยเหลือ
หรือไม่ อย่างไร 

เลขานุการฯ เบื ้องต้นได้ÿอบถามเจ้าหน้าที ่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามÿัญญาจ้าง) ที ่ไม่ผ่าน 
การตรวจเวชศาÿตร์เป็นรายบุคคล ทั ้ง ๗ คน ว่ามีความประÿงค์จะท างานกับบริษัท 
ในÿายงานอ่ืนที่มีต าแหน่งว่างหรือไม่ หรือหากเจ้าหน้าที่ทั้ง ๗ คนดังกล่าว ไม่มีความประÿงค์
จะท างานกับบริษัทในÿายงานอื่น บริษัทก็จะพิจารณาไม่ต่อÿัญญา เนื ่องจากคุณÿมบัติ 
ไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทก าหนด  

นายนิรุธ หากเป็นความประÿงค์ของเจ้าหน้าที่ทั้ง ๗ คนดังกล่าวที่จะไม่ท างานกับบริษัทในÿายงานอ่ืน  
ก็ให้เป็นไปตามความประÿงค์ของเจ้าหน้าที่ทั้ง ๗ คน ÿ่วนประเด็นเรื่องการทบทวนคุณÿมบัติ
ประจ าต าแหน่ งของกลุ่ ม ง านปฏิบั ติ ก ารจราจรทางอากาศ เ พ่ือ ใช้ เป็ นหลัก เกณฑ์ 
ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง ÿหภาพแรงงานขออธิบายเพ่ิมเติม ดังนี้ เนื่องจากบริษัทก าหนด
คุณÿมบัติการเลื่อนต าแหน่งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุม
จราจรทางอากาศ ๓ ต้องผ่านหลักÿูตร Approach ในศูนย์ฯ ที่มี Approach ÿ่วนศูนย์ฯ ที่ไม่มี 
Approach ใช้ระยะเวลา ๓ ปีเป็นตัวก าหนดคุณÿมบัติ อย่างไรก็ตามศูนย์ฯ ที่มี Approach  
กลับไม่ÿามารถก าหนดให้เรียนหลักÿูตร Training ได้ ÿ่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร 
ทางอากาศ ๒ ครองต าแหน่งนานเกินกว่า ๓ ปี ซึ่งถือเป็นความเหลื่อมล้ าระหว ่างศ ูนย ์ฯ  
ที่มี Approach และศูนย์ฯ ที่ไม่มี Approach ÿหภาพแรงงานจึงขอเÿนอในที่ประชุมขอให้
บริษัทพิจารณาในประเด็นศูนย์ฯ ที่มี Approach ไม่ÿามารถเปิดหลักÿูตร Training ได้ 

 

 

 

     ๑๐/เลขานุการ... 



 

 

-๑๐- 

 

เลขานุการฯ กล่าวขอบคุณÿหภาพแรงงานที ่ให ้ข ้อมูลเพิ ่มเติม  และประเด็นนี ้เป ็นประเด็นเร ่งด่วน  
โดยคาดว่าในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จะขอนัดÿหภาพแรงงานหารือนอกรอบเพื่อพิจารณา
ทบทวนร่างประกาศ เพ่ือน าเÿนอที่ประชุม HR Committee และเÿนอ ผวท. พิจารณาอนุมัติ 
ตามขั้นตอนต่อไป    

นายนิรุธ กล่าวขอบคุณบริษัท 
นายÿุนันท์ เÿนอความเห็นว่า ต้องพิจารณาในประเด็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ ที่ต้องเรียน 

Approach ไม่ใช่แค่เรื่อง Career Path เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องเงินค่าใบอนุญาตด้วย 
อาจจะต้องพิจารณาให้ละเอียดว่า ล าดับขั้นของ Career Path จะได้เป็นอย่างไร ถ้าน าเอากรอบ
ระยะเวลา มาเป็นเกณฑ์ ก็จะได้เฉพาะต าแหน่ง แตไ่ม่ไดเ้งินค่าใบอนุญาต  

นายนิรุธ ขออนุญาตชี้แจงว่า คุณÿมบัติเป็นเรื่องของต าแหน่ง ÿ่วนการจ่ายเป็นเรื่องของใบอนุญาต  
ถ้าแยกกันว่าคุณÿมบัติประจ าต าแหน่ง คือ การปรับฐานเงินเดือนจากเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร 
ทางอากาศ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ ซึ่งไม่เกี่ยวกับค่าใบอนุญาต  
ÿ าหรับเงินค่าใบอนุญาต จะได้รับก็ต่อเมื่อÿอบผ่านตามเงื่อนไขของการได้ใบอนุญาตนั้น ๆ   
ทั้งนี้ ÿ าหรับ Career Path ที่ÿหภาพแรงงานจะขอหารือ คือ จะให้มีการเรียนหลักÿูตร Training 

หรือไม ่หากไม่ต้องเรียนหลักÿูตร Training ล าดับขั้นตอนของ Career Path ต่อไปจะเป็นอย่างไร 
ÿหภาพแรงงานขอให้ลงรายละเอียดตรงจุดนี้ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นÿหภาพแรงงานขอให้บริษัท
พิจารณาเรื่องความเท่าเทียมก่อน เนื่องจากมีความเหลื่อมล้ าระหว่างศูนย์ฯ ที่มี Approach และ
ศูนย์ฯ ที่ไม่มี Approach โดยศูนย์ฯ ที่มี Approach เปิดÿอนหลักÿูตร Training ไม่ได้ ÿ่งผลให้
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ เลื่อนต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ 
ช้ากว่าศูนย์ฯ ที่ไม่มี Approach ซ่ึงใช้เกณฑ์เวลา ๓ ปีในการเลื่อนต าแหน่ง 

นายÿุนันท์ ยังมีอีก ๒ ปัจจัยที่ต้องค านึงถึง ได้แก่  
๑) ข้อจ ากัดของ TCAR 1 (จ านวน Rating เนื่องจาก TCAR 1 มีข้อจ ากัดว่าห้ามมี

มากกว่ากี่ Rating) ขอให้เช็ครายละเอียดในประเด็นนี้ประกอบเรื่อง Career Path ด้วย  
๒) การรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศประจ าหอควบคุมการจราจรทางอากาศ

ภูมิภาค เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศÿ่วนหนึ่งจะประจ าศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  
และอีกÿ่วนหนึ่งจะประจ าหอควบคุมการบินกระบี่ จะมีการพัฒนาต่ออย่างไร หรือจะอยู่ที่นั่น 

 

 

          ๑๑/เพราะ... 



 

 

-๑๑- 

 

เพราะถ้าพัฒนาต่อจะต้องมีการ Keep current ต้องมาท าอีก  
ทั้ง ๒ ปัจจัยข้างต้น ขอให้น ามาบูรณาการร่วมกัน เนื่องจากอีกไม่นาน TCAR 1  

จะมีผลบังคับใช้ ทั้งทีÿ่่วนกลาง และÿ่วนภูมิภาค 

นายนิรุธ ขออนุญาตให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า เรื่อง Rating Endorsement ได้เคยหารือกับ ผญม. 
รวมถึงเรื่องการรักษาใบอนุญาต (Keep License) ÿ่วนเรื่อง Career Path ทางÿหภาพแรงงาน
ขอÿอบถามว่า เมื่อแยกหอฯ แล้ว การพัฒนาพนักงานใหม่จะเป็นไปในทิศทางใด และพนักงานเก่า
จะต้อง Keep License อย่างไร  

นายวิÿุทธิ์ ประเด็นนี้มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันหลายÿ่วน เรื่อง Career Path จะมี ๒ ÿ่วน ในÿ่วนแรกไม่ควรน า
เ รื่ อ ง  Career Path มา เป็ นประ เด็ น ในÿิ่ ง ที่ จ า เ ป็ นต้ อ งท า ต าม  TCAR PEL กล่ า วคื อ  
การลด Rating ต้องมีการท า Workshop กับผู้ เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้ข้อมูลในแต่ละศูนย์ฯ  
เ ช่ น  กา ร มี  OJTI การมี  DATCA ประจ าหน่ ว ย  เ พ่ื อ  Unit Competency Assessment  

ตาม TCAR PEL และเพ่ือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมหอฯ ในÿังกัดทั้งหมด จะต้องมีคนแบบไหน 
Rating อะไร ในÿ่วนนี้  มก.มป.  อยู่ ระหว่างวางแผนกับทางกลุ่ม DATCA ที่จะท างาน 
เชิง Technique ด้วยกันว่าแต่ละ Rating ที่ รวท. (นายÿุนันท์) พูดถึงเป็นอย่างไร ซึ่งขณะนี้พอจะ
มีข้อมูลอยู่ระดับหนึ่งแล้ว เมื่อมีข้อมูลเชิง Technique แล้ว ต่อไปจะต้องมีการท า Workshop 

กับศูนย์ฯ ซึ่งจะมีประเด็นเรื่อง Career Path เรื่องค่าตอบแทน ดังนั้น ในขั้นแรกขอให้มีความ
ชัดเจนในประเด็นเรื่องค่าตอบแทนก่อนว่า ต้องไม่มีผลกับการตัดÿินใจลด Rating ÿ าหรับคนที่ถือ 
Rating อยู่แล้ว และต้องการลดจ านวน Rating ที่ถืออยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองคนที่ยังไม่มี 
Rating แต่อยากได้ค่าตอบแทนด้วย ก็จะอยู่ในÿ่วนของการปรับ Career Path  

นายÿุนันท์ ในประเด็นที่นายวิÿุทธิ์อภิปราย อยากให้ เห็นภาพก่อนว่า ตาม TCAR PEL ก าหนดว่า  
ต้องท าอย่างไร ขอให้ชัดเจนในÿ่วนนี้ก่อน เนื่องจากเป็นข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม  
และเมื่อมีความชัดเจนในÿ่วนนี้แล้ว จึงมาพิจารณาต่อว่า การปฏิบัติตาม TCAR PEL  
กระทบÿ่วนใดบ้างในการถือครอง Rating และพิจารณาเรื่องเงินเป็นประเด็นต่อไป อย่างไรก็ตาม  
ในÿ่วนของเรื่องเงิน ไม่ควรตัดในÿิ่งที่เคยได้มาอยู่ก่อนแล้ว และตามมาด้วยเรื่อง Career Path 

โดยต้องปรับ Career Path ให้ÿอดคล้องตามข้อกฎหมาย  
 

 

 

           ๑๒/เลขานุการฯ ... 



 

 

-๑๒- 

 

เลขานุการฯ กล่าวขอบคุณความคิดเห็นของทั้งกรรมการฝ่ายบริษัทและกรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงาน  
โดยวาระท่ี ๓.๑.๓ นี้อาจพิจารณาด าเนินการออกเป็น ๒ ÿ่วน ดังนี้ 

  ๑) ปรับคุณÿมบัติประจ าต าแหน่งก่อน 

  ๒) ในÿ่วนที่ได้หารือร่วมกับทางมาตรฐาน เช่น เรื่องการลด Rating ให้ÿอดคล้อง
เหมาะÿมตามแนวทาง และหารือกับ ATSU น าเÿนอตามขั้นตอนให้ÿายงานพิจารณา 

นายÿุนันท์ ก าหนดกรอบของ TCAR PEL ให้แล้วเÿร็จภายในเดือนมกราคม หรือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
ได้หรือไม่  เ พ่ือจะพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก TCAR PEL เช่น การก าหนด  
Career Path จากนั้นนัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาÿแรกต่อไป 

นายวิÿุทธิ์ ขอให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า กฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องมีกี่ Rating แต่เป็นการก าหนดว่า 
ถ้าถือครอง Rating แล้ว จะต้องท าอย่างไรกับ Rating ที่ถือครองอยู่ ดังนั้น ÿิ่งที่จะบอกว่า 
หน่วยใด ต้องมี Rating อย่างไร ปัจจัยจะอยู่ที่จ านวนคน จ านวนหอลูกข่าย ในหนึ่งคน 
ต้องเวียนท าหน้าที่อะไรบ้าง หรือหนึ่งคนท าหนึ่งหน้าที่  

ม ก . ม ป .  ใ น ฐ า น ะผู้ อ า น ว ย ก า รก ร ะบ วน ก า ร เ กี่ ย ว กั บ  Rating กั บ  ก พท .  
มก.มป. ได้พยายามนัดหมาย DATCA และผู้เชี่ยวชาญ (ATC) แต่ยังมีข้อติดขัดเรื่องการนัดหมาย 
เ นื่ อ ง จ าก  DATCA และผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ ติ ดภ า ร กิ จ หลั ก  เ ช่ น  เ ข้ า เ ว ร ,  OJTI เ ป็ น ต้ น  
มก.มป. จึงขอรับการÿนับÿนุนจาก รวท. (นายÿุนันท์) ในการนัดหมายด้วย ซึ่งวัตถุประÿงค์ 
ของการนัดหมาย เพ่ือหาข้อมูลÿภาพแวดล้อมของแต่ละหอฯ ว่ามีอุปกรณ์อะไร ปฏิบัติงาน
อย่างไร เทียบกับ TCAR PEL ว่าเข้าข่ายเป็น Rating ใด    

นายÿุนันท์ ในประเด็นดังกล่าว ขอให้มีการมอบหมายให้ ฝมป. ด าเนินการ เนื่องจากมีความรู้ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือหากรอบก่อนว่า TCAR PEL มีผลกระทบอย่างไรบ้าง  

นายวิÿุทธิ์ ทั้งนี้ นอกจากการหารือกับ ฝมป. แล้ว มก.มป. ยังคงต้องขอรับการÿนับÿนุนจากทาง DATCA  
และผู้เชี่ยวชาญในการท า Workshop ด้วย 

นายเมธี กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่พยายามช่วยกันหาแนวทางเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและพนักงาน 

นายนราธิป ในการท า Workshop ขอความร่วมมือแจ้งศูนย์ฯ ด้วย 

เลขานุการฯ กล่าวขอบคุณ และแจ้งว่าหลังปิดปีใหม่จะนัดหารือในÿ่วนที่ เกี่ยวข้องกับวาระที่  ๓.๑๓  
ในโอกาÿแรกต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

                      ๑๓/๓.๒... 



 

 

-๑๓- 

 

๓.๒ เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิÿาหกิจ 

    (ไม่มีวาระติดตาม) 
 

  ๓.๓ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง 
ลูกจ้าง และรัฐวิÿาหกิจ 

    (ไม่มีวาระติดตาม) 
 

  ๓.๔ เรื่อง ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือÿภาพแรงงานรวมถึง 
การร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

    (ไม่มีวาระติดตาม) 
 

  ๓.๕ เรื่อง ปรึกษาหารือพิจารณาปรับปรุงÿภาพการจ้าง 
   ๓.๕.๑  เรื่อง การพิจารณาÿวัÿดิการและÿิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง)  

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานน าเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ (๒๘๕) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพ่ือพิจารณาÿวัÿดิการและÿิทธิ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ (ตามÿัญญาจ้าง)  

   บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
 จากการประชุมเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณาน าระเบียบบริษัท เรื่อง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๓  
มาบังคับใช้โดยอนุโลม (เฉพาะในÿ่วนที่เกี่ยวข้อง) 

๑.๑ การพิจารณาน าระเบียบบริษัท เรื่อง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ มาบังคับใช้โดยอนุโลม (เฉพาะในÿ่วนที่เกี่ยวข้อง) พÿ.ทบ. อยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่มีการจ้างÿัญญาจ้าง หรือลูกจ้าง เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงÿิทธิเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน เพ่ือน าเÿนอÿายบังคับบัญชาและ  ÿกม. 
พิจารณา จากนั้นจะน าเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ก่อนเÿนอ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

                      ๑๔/๑.๒... 



 

 

-๑๔- 

 

๑.๒ การพิจารณากรณีการเดินทางไปฝึกอบรมภายในประเทศ ตามประกาศ
บริษัท ที่ ปก ๑๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ บค.ทบ. อยู่ระหว่างปรับปรุงÿัญญาจ้าง 
(เฉพาะต าแหน่ง ATC ตามÿัญญาจ้าง และลูกจ้าง)  

๒. การจัดท าร่างข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของลูกจ้าง  
ขณะนี้อยู่ระหว่าง พÿ.ทบ. ปรับปรุงข้อมูลตามข้อÿรุปที่ได้จากการประชุมหารือ

กับ บค.ทบ. เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพ่ือน าเÿนอÿายบังคับบัญชาและ ÿกม. พิจารณา 
จากนั้นจะน าเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ก่อนเÿนอคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

นายÿพล ในÿ่วนของการปรับปรุงÿัญญาจ้างเป็นการตกลงระหว่างบริษัทและลูกจ้างเป็นรายบุคคล  
ทั้งนี้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ (๒๙๐) ÿหภาพแรงงานน าเÿนอในที่ประชุมขอให้บริษัท
พิจารณาจัดท าข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ตามÿัญญาจ้าง เพ่ือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงÿัญญา 
เนื่องจากปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตามÿัญญาจ้างแบ่งเป็นหลายกลุ่ม และแต่ละกลุ่มÿัญญาจ้าง 
มีความแตกต่างกัน ในมุมของÿหภาพแรงงานต้องการเห็นÿัญญาจ้างที่มั่นคง เป็นธรรม  
และไม่เลือกปฏิบัติ โดยในที่ประชุมกรรมการกิจการÿัมพันธ์นอกรอบ (ฝ่ายÿหภาพแรงงาน) 
ÿหภาพแรงงานได้น าเÿนอในที่ประชุมขอให้บริษัทชี้แจงความแตกต่างของÿัญญาจ้างแต่ละกลุ่ม
ในเรื่องของÿภาพการจ้างและÿิทธิประโยชน์ และน ามาเปรียบเทียบกับพนักงาน 

  นอกจากนี้ มีประเด็นเรื่องการนับอายุงานว่าเริ่มนับตอนไหน เริ่มนับตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่
ÿัญญาจ้างและลูกจ้าง หรือเริ่มนับตั้งแต่บรรจุเป็นพนักงาน อยากให้มีความชัดเจน 

  การน าข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ÿัญญาจ้าง
ÿามารถท าได้หรือไม่ อย่างไร เช่น เรื่องเÿื้อกันหนาว เรื่องเครื่องแบบ เรื่องเงินช่วยเหลือ 
ค่าเครื่องแบบ ÿหภาพแรงงานอยากให้บริษัทชี้แจงว่า เหตุใดไม่น าข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน  
มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ÿัญญาจ้างมีข้อจ ากัดอะไร หรือหากน าข้อบังคับเกี่ยวกับ
พนักงานมาใช้จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร เช่น บริษัทจะเกิดภาระด้านการเงินเพ่ิมขึ้น 
มากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

เลขานุการฯ การจ้างงานรูปแบบใหม่ เนื่องด้วยปัจจัยด้านÿภาพเศรษฐกิจ และเพ่ือก าหนดการผ่านคุณÿมบัติ
ก่อนรับเป็นพนักงานให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากการจ้างงานรูปแบบใหม่ท าให้เกิดผลกระทบ 
ในภาพรวม บริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไปพัฒนารูปแบบการจ้างงานให้เหมาะÿมต่อไป 

                      ๑๕/ใน... 



 

 

-๑๕- 

 

 ในเบื้องต้น ทกบ. อาจพิจารณาประเมินผลการจ้างงานรูปแบบใหม่ว่า มีผลดี ผลเÿียอย่างไร 
เหมาะÿมที่จะจ้างงานในรูปแบบใหม่นี้ต่อเนื่องไปหรือไม่ หากได้ผลการประเมินแล้วจะน าเÿนอ
ต่อที่ประชุม เพ่ือร่วมกันพิจารณาทบทวนรูปแบบการจ้างงานต่อไป และขอรับข้อมูลในประเด็น
ความเหลื่อมล้ าระหว่างการจ้างงานในรูปแบบต่าง ๆ ไปศึกษาเพ่ิมเติม 

นายเมธี กล่าวขอบคุณบริษัทที่พร้อมน าข้อคิดเห็นไปพิจารณาทบทวนให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
ทั้งนี้ ÿหภาพแรงงานอยากให้บริษัทมุ่งเน้นประเด็นความเหลื่อมล้ าระหว่างการจ้างงานในแต่ละ
รูปแบบ โดยเฉพาะเรื่องการนับอายุงาน 

  ประเด็นเรื่องเครื่องแบบ บริษัทประกาศให้พนักงานÿวมเครื่องแบบทุกวันจันทร์ 
เพ่ือÿ่งเÿริมภาพลักษณ์ที่เป็นทางการและแÿดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร  
แต่เจ้าหน้าที่ÿัญญาจ้างไม่ÿามารถÿวมเครื่องแบบพนักงาน จึงเกิดเป็นความแตกต่างระหว่าง
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ÿัญญาจ้าง 

นายชนะ ขอให้ บค.ทบ. ช่วยดูเรื่องเครื่องแบบว่ามีข้อติดขัดประการใดหรือไม่หากจะให้เจ้าหน้าที่ 
ÿัญญาจ้างÿวมเครื่องแบบพนักงาน  

นางธนวรรณ ตามประกาศบริษัท ที่ ปก ๑๖๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ÿิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ระเบียบบริษัท  
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งในระเบียบนี้
ก าหนดนิยามเฉพาะพนักงาน จึงต้องขอดูในรายละเอียดก่อนว่าหากจะขออนุโลมให้ใช้กับ 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ÿัญญาจ้างต้องเÿนอคณะกรรมการบริษัทก่อน 

นายเมธี ÿหภาพแรงงานน าเÿนอในที่ประชุมขอให้บริษัทเร่งน าเÿนอคณะกรรมการบริษัท 

นายรัตตัญญ ู ขอÿอบถามเพ่ิมเติมเรื่องการนับอายุงาน หากบริษัทจะพิจารณานับอายุงานตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่
ÿัญญาจ้าง บริษัทต้องมีระเบียบรองรับหรือไม่ อย่างไร 

ประธานฯ ประเด็นเรื่องเครื่องแบบ เบื้องต้นขอให้ เป็นไปตามระเบียบบริษัท ทั้ งนี้  การน าเÿนอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุโลมใช้กับเจ้าหน้าที่ÿัญญาจ้าง ขอให้เป็นไปตามข้ันตอน 

เลขานุการฯ ขอรับประเด็นและข้อÿังเกตของÿหภาพแรงงานเพ่ือน าไปพิจารณา 
ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

                     ๑๖/๓.๖... 



 

 

-๑๖- 

 

 ๓.๖ เรื่อง อ่ืน ๆ 

   ๓.๖.๑ เรื่อง การจัดการด้านÿวัÿดิการรถรับ – ÿ่งÿ าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานควบคุม
จราจรทางอากาศรูปแบบใหม่ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ (ผลกระทบจากการปรับกะ) 
เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานน าเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ในการประชุม  

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (๒๗๕) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพ่ือพิจารณาการดูแลÿวัÿดิการรถตู้ให้กับ
พนักงานทีป่ฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศรูปแบบกะใหม่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับกะ 

บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
  ผวท. อนุมัติในหลักการวิธีการจัดหารถรับ - ÿ่งÿ าหรับพนักงานเข้ากะที่ปฏิบัติงาน 

ด้านการจัดการจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ ที ่ได้รับผลกระทบ 
จากการปรับกะรูปแบบใหม่ โดยให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวทดลองใช้บริการเป็นเวลา ๓ เดือน  
ติดตามรายงานÿถิติการใช้บริการทุกเดือน จากนั้นประเมินผลการใช้บริการน าเÿนอบริษัท
พิจารณาต่อไป 

  ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้บริการและการรวบรวมข้อมูลพนักงานกลุ่มดังกล่าว
ÿังกัด ศก. ศจ. และ ศบ. ขอใช้รถรับ-ÿ่ง โดยมีข้อมูลดังนี้ 

                             
          ๑๗/ที่ประชุม ... 



 

 

-๑๗- 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

   ๓.๖.๒ เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงเงินค่าใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ
ÿ าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ 

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานฯ น าเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ (๒๘๙) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพ่ือขอติดตามผลการพิจารณาปรับปรุง
เงินค่าใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศÿ าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจร
ทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ 

บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนข้อมูลผลการประเมินค่างาน เนื่องจากในปัจจุบันจ าเป็นต้อง

มีการทบทวนเรื่องภาระงานต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาข้อมูลงบประมาณ
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการประเมินค่างานต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  
     
       ๓.๖.๓ เรื่อง การพิจารณาปรับปรุง Performance Management System (PMS) 

เลขานุการฯ กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานน าเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ในการประชุมครั้งที่  
๘/๒๕๖๗ (๒๘๕) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขอให้บริษัทพิจารณาปรับปรุง Performance 

Management System (PMS) ให้ทันÿมัย  และขอให้รายงานการด าเนินการโครงการ PMS  
ให้ที่ประชุมรับทราบเป็นระยะ ซึ่งบริษัทจะรายงานให้ทราบรายไตรมาÿ 

  บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
  อยู่ระหว่างน าเÿนอตามÿายงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี

ประกาศเชิญชวนทั่วไป หากได้รับความเห็นชอบแล้วจะÿ่งเรื่องไปยัง กพ.บท. เพ่ือด าเนินการ  
จัดจ้างตามกระบวนการพัÿดุ ประมาณการระยะเวลาด าเนินการ ๓ - ๕ เดือน 

นายÿพล บริษัทได้ก าหนดกรอบหรือแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับผู้รับจ้างเองหรือไม่  
เช่น อาจก าหนด Case Scenario หรืออาจบอกข้อดี - ข้อเÿียของการประเมินรูปแบบเดิม 
ให้ผู้รับจ้างทราบ ซึ่งÿหภาพแรงงานเห็นว่าการประเมิน ๑๒ ปัจจัยยังมีจุดอ่อนในเรื่อง 
 

 

   ๑๘/การ... 



 

 

-๑๘- 

 

การใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวตัดÿินการประเมิน ÿหภาพแรงงานจึงขอเÿนอ 
ในที่ประชุมให้บริษัทน าข้อมูลเหล่านี้แจ้งกับผู้รับจ้างให้ทราบด้วย 

เลขานุการฯ เบื้องต้นต้องปฏิบัติตามที่ Terms of Reference (TOR) ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตให้มีการÿัมภาษณ์
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเก็บข้อมูล นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะมีการปรึกษาหารือกับ บค.ทบ. ด้วย  
เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประเมินรูปแบบเดิม 

นางธนวรรณ ขอเพ่ิมเติมข้อมูลว่า ในการด าเนินการทั้ง ๕ ระยะของโครงการ PMS จะให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เช่น ฝ่ายจัดการ ÿหภาพแรงงาน และ  Keyman ทุกระดับ ท า Workshop เ พ่ือจัดท า 
ร่างแบบประเมินรูปแบบใหม่  ซึ่ งต่างจากรูปแบบเดิมที่ ใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
เพียงฝ่ายเดียว แต่ระบบ PMS จะเป็นการจัดท าตัวชี้วัด ซึ่งจะเชื่อมโยงตั้งแต่ตัวชี้วัดองค์กร  
ÿายงาน หน่วยงาน จนถึงตัวชี้วัดรายบุคคล ดังนั้น บุคลากรแต่ละท่านจะมีตัวชี้วัดประจ าตัว  
ของตัวเองในแต่ละรอบของการประเมิน และบุคลากรแต่ละท่านจะได้รับทราบตัวชี้วัดก่อน 
การประเมินในรอบนั้น ๆ ÿ่วนการประเมิน Competency ก็จะอยู่ในระบบ PMS เช่นเดียวกัน  

  ในการออกแบบระบบ PMS จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีÿ่วนร่วมตั้งแต่ในระยะที่ ๑ 
เพ่ือให้ผู้รับจ้างได้อธิบายถึงระบบ เช่น ข้อดี ข้อพึงระวัง เป็นต้น เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีÿ่วนร่วม 
ไปด้วยกัน โดย บค.ทบ. ขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ ขอให้ทุกฝ่ายให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาระบบ PMS ต่อไป 

นายรัตตัญญ ู ÿหภาพแรงงานขอดู TOR ได้หรือไม ่

นางธนวรรณ TOR ประกาศเผยแพร่แล้ว 

เลขานุการฯ มีประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท   
ที่ประชุม รับทราบ 

 

    ๓.๖.๔ เรื่อง รายงานผลแบบÿอบถามความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อระบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (การยกระดับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน) 
เลขานุการฯ กรรมการฝ่ ายÿหภาพแรงงานน า เÿนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการกิจการÿัม พันธ์   

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ (๒๘๖) เมื่อวันที่ ๕ ÿิงหาคม ๒๕๖๗ ขอให้บริษัทจัดท าแบบÿอบถาม 

ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (การยกระดับคะแนน  
 

      
    ๑๙/ประเมินผล... 



 

 

-๑๙- 

 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานมาพิจารณาความต่อเนื่อง  

ในการยกระดับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงประÿิทธิภาพของระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  

บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 
การรายงานผลขอให้นางธนวรรณน าเÿนอรายละเอียด 

นางธนวรรณ รายงานข้อมูล (รายละเอียดตามÿิ่งที่ÿ่งมาด้วยในระเบียบวาระ) 
นายÿพล ÿหภาพแรงงานน าเÿนอในที่ประชุมขอให้มีค าถามเจาะลึกประเด็นการยกระดับคะแนน

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ท่านทราบหรือไม่ว่าการยกระดับคะแนนประเมิน ผล 
การปฏิบัติงาน คะแนนของท่านยังคงขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 

ที่ประชุม รับทราบ  
   

๕.เรื่อง อ่ืน ๆ  
    ๕.๑ เรื่อง การเลื่อนต าแหน่งของพนักงานที่มีต าแหน่งต่ ากว่าอัตราจ ากัดที่ด ารงต าแหน่ง

มานานกว่า ๒๐ ปี ของÿายงานÿนับÿนุน และÿายงานข้อมูลการบิน  
นายÿพล ตามที่บริษัทได้มีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งให้กับพนักงานในÿายงานวิศวกรรมที่ด ารงต าแหน่ง

ต่ ากว่าอัตราจ ากัดมานานกว่า ๒๐ ปี โดยการเลื่อนต าแหน่งในระดับ ๙ ตามโครงÿร้างต าแหน่ง
อัตราจ ากัดพิเศษ ภายใต้โครงการบริหารÿินทรัพย์ (Asset Management) นั้น 

  ÿหภาพแรงงานน าเÿนอในที่ประชุมขอให้บริษัทพิจารณาเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน  
ในÿายงานอื่น เช่น ÿายงานÿนับÿนุนและÿายงานÿื่อÿารข้อมูลที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าอัตราจ ากัด
นานกว่า ๒๐ ปี และไม่มีโอกาÿเลื่อนต าแหน่ง เนื่องจากข้อจ ากัดในโครงÿร้างต าแหน่งของบริษัท 
ดังนี้ 

  ๕.๑.๑ จัดท าโครงÿร้างต าแหน่งงานพิเศษ หรือกลุ่มงานพิเศษเช่นเดียวกับโครงการ
บริหารÿินทรัพย์ (Asset Management) ในÿายงานÿนับÿนุนและÿายงานข้อมูลการบิน  
เพ่ือให้พนักงานมีโอกาÿได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่พิ เศษและมีโอกาÿเลื่อนต าแหน่งให้ÿูงกว่า 
อัตราจ ากัด 

  ๕.๑.๒.  ÿ าหรับโครงการบริหารÿินทรัพย์ (Asset Management) บริษัทควรจัดท า 
เป็นแนวปฏิบัติÿ าหรับพนักงานที่มีคุณÿมบัติตามเกณฑ์ในแต่ละปี เพ่ือให้ง่ายต่อการติดตาม หรือ 

       ๒๐/ให้บริษัท... 



 

 

-๒๐- 

 

ให้บริษัทจัดท าชุดข้อมูลÿ าหรับผู้บังคับบัญชาในการติดตามและÿามารถเÿนอชื่อพนักงาน 
ที่มีคุณÿมบัติตามเกณฑ์เพ่ือเลื่อนต าแหน่งได้ในแต่ละปีเช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ ÿหภาพแรงงานได้ท าหนังÿือเÿนอประธานกรรมการพิจารณาเพ่ือขออนุมัติบรรจุ
วาระการประชุมและขอให้บริษัทรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
   ๕.๒ เรื่อง ÿถานะทางการเงินของบริษัท  
นายนราธิป ขอÿอบถามÿถานะทางการเงินของบริษัท 

เลขานุการฯ ขอให้นายไพบูลณ์ช่วยชี้แจงÿถานะทางการเงินของบริษัท 

นายไพบูลณ ์ ตามแผนการเงินคาดการณ์ว่าÿิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บริษัทจะมีรายได้ÿูงกว่ารายจ่าย 
จ านวน ๘๔๕ ล้านบาท (เป็นการประเมินตั้งแต่ต้นปี)  ทั้งนี้  ตามผลการด าเนินการจริง  
(เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗) พบว่า เดือนตุลาคมบริษัทมีรายได้ÿูงกว่ารายจ่ายจ านวน 
๑๕๐ ล้านบาท และเดือนพฤศจิกายน มีรายได้ÿูงกว่ารายจ่ายจ านวน ๒๐๖ ล้านบาท  
รวม ๒ เดือน บริษัทมีรายได้ÿูงกว่ารายจ่ายจ านวน ๓๕๙.๗๕ ล้านบาท  

  ในÿ่วนของความเÿี่ยง จะปรับขึ้นได้ประมาณร้อยละ ๑๐ จากการปรับอัตรา  
Flight Charge ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอน คือ บริษัทต้องได้ใบรับรองครบทุกใบ
ขณะนี้บริษัทได้ใบรับรองแล้ว ๑ ใบ คือ CNS 

นายนราธิป ถ้าบริษัทได้ใบรับรองครบ ๓ ใบ ก็จะÿามารถปรับอัตรา Flight Charge ได้ ซึ่งอาจจะÿ่งผลให้
บริษัทมีรายได้ÿูงกว่าที่คาดการณ์ไว้  

นายไพบูลณ ์ อัตราค่าบริการคิดที่  Unit Rate ÿ าหรับÿมาชิก End Route เดิมจะคิดที่  ๓,๕๐๐ บาท  
บริษัทจะปรับขึ้นเป็น ๓,๘๐๐ บาท ÿ่วน Terminal เดิมจะคิดที่ ๕๐๐ บาท จะปรับขึ้นเป็น  
๕๘๐ บาท Ratio ของการบินระหว่างเป็นÿมาชิกกับไม่เป็นÿมาชิกจะอยู่ที่ ๘๐/๒๐  

นายนราธิป บริษัทหักÿ่วนของเงินเก็บไว้แล้วใช่หรือไม่ จากเงินที่คาดการณ์ไว้จ านวน ๘๔๕ ล้านบาท 

นายไพบูลณ ์ บริษัทมีคณะท างานบริหารเงินอยู่  ในÿ่วนของเงินเก็บนั้นต้องน าเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณาด้วย 

 

    
 

 ๒๑/นางพัชรินทร์... 



 

 

-๒๑- 

 

นางพัชรินทร์ ขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในÿ่วนของอัตราค่าบริการใหม่ ตามแผนการเงินได้รวมการปรับอัตรา
ค่าบริการใหม่ไว้แล้ว โดยคาดการณ์ว่าจะปรับเพ่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ดังนั้น ตามที่ 
นายไพบูลณ์รายงานว่า ตามแผนการเงินคาดการณ์ว่าÿิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บริษัทจะมีรายได้ 
ÿูงกว่ารายจ่ายจ านวน ๘๔๕ ล้านบาท นั้น ได้รวมการปรับอัตราค่าบริการใหม่ไว้แล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

๕.๓ เรื่อง วันหยุดพักผ่อนÿะÿม (VC) 
นายนิรุธ ตามที่ บริษัทมีหนังÿือกองพนักงานÿัมพันธ์และÿ่งเÿริมความผูกพัน ที่ พÿ.ทบ ๔๐๗/๒๕๖๗  

ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การบริหารจัดการวันหยุดพักผ่อนประจ าปีÿะÿมÿ าหรับ
พนักงานเข้ากะที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ นั้น 
ÿหภาพแรงงานขอÿอบถาม ๒ ประเด็น ดังนี้ 

  ๕.๓.๑ ÿ าหรับพนักงานเข้ากะที่ปฏิบัติ งานด้านการจัดการจราจรทางอากาศ  
ประเภทบริการจราจรทางอากาศ บริษัทยังคงยืนยันหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินค่าท างาน 
ในวันหยุดกรณีผู้บังคับบัญชาไม่ได้จัดให้พนักงานหยุด ท าให้พนักงานมีวันหยุดพักผ่อนÿะÿม 
(VC) คงเหลือในÿิ้นปี ๒๕๖๗ ตามหนังÿือฉบับดังกล่าวหรือไม่ 

  ๕.๓.๒ ÿ าหรับพนักงานเข้ากะที่ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม บริษัทมีหลักเกณฑ์อย่างไร 
กรณีพนักงานมีวันหยุดพักผ่อนÿะÿม (VC) คงเหลือในÿิ้นปี ๒๕๖๗ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาไม่ได้
จัดให้พนักงานหยุด 

เลขานุการฯ กรณีพนักงานเข้ากะที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจร 
ทางอากาศยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้ตกลงกันไว้ ÿ่วนพนักงานเข้ากะที่ปฏิบัติงาน 
ด้านวิศวกรรม บริษัทขอรับข้อมูลไว้พิจารณา 

นายนิรุธ กรณดี้านวิศวกรรม คนที่มีทั้ง ๒ ÿถานะ คือ เข้ากะ และไม่เข้ากะ บริษัทจะมีหลักเกณฑ์พิจารณา
เรื่องวันหยุดพักผ่อนÿะÿม (VC) คงเหลืออย่างไร เช่น ช่วงที่เข้ากะ แต่ไม่มีคนแทน จึงหยุดไม่ได้ 
หรือ ช่วงที่ไม่เข้ากะ ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ก าหนดให้หยุดหรืออาจจะก าหนดไม่ได้หรืออย่างไร  
จึงท าให้จ านวน VC คงเหลือ 

 
 

 

      ๒๒/เลขานุการฯ... 



 

 

-๒๒- 

 

เลขานุการฯ กรณีของวิศวกรรม เนื่องจากบริษัทยังไม่มีข้อมูลว่าผู้บังคับบัญชาไม่มีการก าหนดให้หยุด จึงขอรับ
ข้อมูลไว้พิจารณาอีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 

      
ไม่มีเรื่องอ่ืนใดพิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น. 
 

 

(นายÿถาพร ศรีÿมวงศ์) 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ 



 

 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที ่๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาบ าเหน็จพิเศษกรณีจบการศึกษาส าหรับผู้ที่ยื่นจบการศึกษา 

          ปี ๒๕๖๔ และเงินพิเศษส าหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่ง 

             ทีย่ังชะลอการจ่ายในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานน าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม 

ครั้ งที่  ๘/๒๕๖๕ (๒๖๒ ) เมื่ อวันที่  ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๖๕  เพ่ื อพิจารณาการจ่ ายเงินบ าเหน็จพิ เศษ 

กรณีที่  ๑ . จบการศึกษาส าหรับผู้ที่ ยื่นจบการศึกษาในปี  ๒๕๖๔ และผู้ที่ ยื่นจบการศึกษาปี  ๒๕๖๕  

และกรณีท่ี ๒. การจ่ายเงินกรณีผู้มีอัตราเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่ง 

กรณีที่ ๑. สืบเนื่องจากบริษัทยื่นข้อเรียกร้องบ าเหน็จพิเศษกรณีจบการศึกษา โดยในระหว่างที่

รอผลสรุปการเจรจาตามกระบวนการทางกฎหมาย บริษัทได้ขอชะลอการจ่ายดังกล่าวไว้  ต่อมาเมื่อสถานการณ์

ทางการเงินดีขึ้น บริษัทมีการผ่อนคลายมาตรการใช้จ่ายงบประมาณหลายเรื่องโดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทน

เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง สหภาพแรงงานจึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณา

จ่ายบ าเหน็จ พิ เศษส่วนนี้ ให้ กับพนักงานพร้อมดอกเบี้ ย  (รายละเอียดตามหนั งสือสหภาพแรงงาน  

ที่ สรร.ว.ท. ๐๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕)  

ต่อมาบริษัทพิจารณาจ่ายให้ ผู้ที่ ยื่นจบการศึกษาปี  ๒๕๖๔ และปี  ๒๕๖๕ พร้อมกัน  

เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 

ก รณ ีที ่ ๒ .  ส ห ภ าพ แ ร ง ง าน เส น อ ต ่อที ่ป ร ะ ช ุม ค ณ ะก รรม ก า รก ิจ ก า ร ส ัม พ ัน ธ์  

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ (๒๗๗) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสนอประเด็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินกรณีผู้มี

อัตราเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่ง และขอปรับชื่อระเบียบวาระเป็นรวม ๒ กรณี ไว้ด้วยกัน 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

- ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้องทั้งสองฝ่ายได้เจรจาข้อเรียกร้องเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

เรียบร้อยแล้ว   

๒/- ในการ... 

 



 

 
 

 

 -๒- 

  

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

เรื่อง ผลการเจรจาข้อเรียกร้องเพ่ือก าหนดสภาพการจ้างและการด าเนินการตามสภาพการจ้าง มีมติ ดังนี้  

๑. อนุมัติการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนสูงสุดของแต่ละ

ต าแหน่งในรอบการพิจารณาบ าเหน็จในรอบที่ ๑/๒๕๖๕ ในอัตราร้อยละ ๓.๒๕ 

  ๒. อนุ มัติ การจ่ ายผลกระทบจากการจ่ ายบ าเหน็ จ พิ เศษ ส าหรับพนักงานที่ ส า เร็จ 

การศึกษาและยื่นเรื่องจบการศึกษาในปี ๒๕๖๔  

  ทั้ งนี้  บริษั ทอยู่ ระหว่ างการด าเนิ นการตามตามมติคณ ะกรรมการบริษัท  โดยการ 

จ่ายเงินตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนสูงสุดของแต่ละต าแหน่งในรอบการพิจารณาบ า เหน็จ 

ในรอบที่ ๑/๒๕๖๕ ในอัตราร้อยละ ๓.๒๕ ไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เกิดขึ้นจากเงินตอบแทนพิเศษฯ  

และยกเว้น บ าเหน็จพิ เศษส าหรับกรรมการบริหารและอนุกรรมการสาขา (ชื่อเดิมกรรมการสาขา)  

ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่จะเสียสละไม่รับเงินบ าเหน็จพิเศษดังกล่าว  

ตามมติที่ประชุมการเจรจาข้อเรียกร้องฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔  

 

๔. มติที่ประชุม 



 
 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๒  เรื่อง ระบบ SAP-HRIS กรณีการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานน าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (๒๖๙) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขข้อติดขัดในการใช้งานระบบ 

SAP-HRIS กรณีการแตะบัตรประจ าตัวพนักงาน เนื่องจากแตะบัตรเข้างาน-เลิกงานแล้ว แต่ระบบไม่แสดงผล 

ใน SAP-Fiori ท าให้ต้องมาแตะบัตรซ้ า จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาด าเนินการซึ่งประเด็นนี้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

และรายงานต่อทีป่ระชุมในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ (๒๗๖) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ปิดเคส)   

ต่อมาได้เสนอประเด็นเพ่ิมกรณีการจัดสรรอัตราก าลังบันทึกข้อมูลฯ ให้กับพนักงาน ATC เข้ากะ 

และ พท.สท. มีแนวทางแก้ไขการลดผลกระทบกับพนักงาน ในระหว่างปรับกะรูปแบบใหม่ (ในระยะยาวแบบถาวร) 

โด ย  พ ท .ส ท . น า เส น อ ก า ร จั ด ท า  Interface ร ะ ห ว่ า ง ร ะ บ บ  E-Roster กั บ ร ะ บ บ  SAP-HRIS  

(ในส่วนการประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน) โดย E-Roster พัฒนา/ปรับปรุงโดยบุคลากร พท.สท. ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ (ปิดเคส) ส่วนระบบ SAP-HRIS ปรับปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูป SAP (ผู้รับจ้าง) คาดการณ์ว่า แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗  

 

๓. ผลการด าเนินการ 

 บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 

 ทุกหน่วยงานได้เริ่มใช้งานแล้ว ระหว่างนี้หากพบปัญหา ผู้รับจ้าง (บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จ ากัด) 

จะต้องด าเนินการแก้ไขให้ตามระยะเวลารับประกันผลงาน ๑ ปี  โดยจะครบก าหนดระยะเวลารับประกัน 

ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ 

 

๔. มติที่ประชุม 



 
 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๒  เรื่อง การพิจารณาทบทวนคุณสมบัติประจ าต าแหน่งกลุ่มงานปฏิบัติการ 

    จราจรทางอากาศเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานน าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม  

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ (๒๘๙) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพ่ือพิจารณาทบทวนคุณสมบัติประจ าต าแหน่งกลุ่มงาน

ปฏิบัติการจราจรทางอากาศเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งให้สามารถรองรับแผนการ

บริหารอัตราก าลังของบริษัท  

 สืบเนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาฯ ได้ (ยังไม่ได้รับอนุมัติจาก กพท.) 

ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาที่จะได้เลื่อนต าแหน่ง สหภาพแรงงานเสนอพิจารณาประเด็นระยะเวลาการเลื่อน

ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ (ภูมิภาค) ของสนามบินที่มี Approach จะใช้เวลาในการ

เลื่อนต าแหน่งมากกว่า ๓ ปี เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ๓ (ภูมิภาค) ซึ่งต่างจากเจ้าหน้าที่

ควบคุมจราจรทางอากาศ ๒ (ภูมิภาค) ที่ปฏิบัติงานสนามบินที่ไม่มี Approach ซึ่งไม่ต้องเข้ารับการอบรมพัฒนา

หลักสูตรดังกล่าว 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

 บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 

 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางที่จะปรับคุณสมบัติประจ า

ต าแหน่งส าหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (ภูมิภาค) ทั้งศูนย์ฯ ที่มี Approach และไม่มี Approach  

ให้มีความเท่าเทียมกันมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะน าข้อสรุปเสนอที่ประชุม HR Committee ได้ในวันที่ ๓๐ มกราคม 

๒๕๖๘ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ต่อไป 

  

๔. มติที่ประชุม 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕.๑ เรื่อง การพิจารณาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ (ตามสัญญาจ้าง)  

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ (๒๘๕) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพ่ือพิจารณาทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ของเจ้าหน้าที่ (ตามสัญญาจ้าง) 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

๑. การพิจารณาน าระเบียบบริษัท เรื่อง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ มาบังคับใช้

โดยอนุโลม (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)  

     ๑ .๑ จากการประชุมเมื่ อวันที่  ๘  ตุลาคม ๒๕๖๗ และวันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๖๗  

พส.ทบ. รวบรวมข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามสัญญาจ้าง) 

เจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง และลูกจ้างเพ่ือปรับปรุงสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้  

พส.ทบ. น าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาส่งให้ สกม. พิจารณาตามข้ันตอน 

    ๑.๒ บค.ทบ. ได้ปรับปรุงสัญญาจ้างเฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ  

(ตามสัญญาจ้าง) ในส่วนของการเดินทางไปฝึกอบรมภายในประเทศ ตามประกาศบริษัท ที่ ปก ๑๙๐/๒๕๖๗  

ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ และได้ upload ร่างสัญญาจ้างฉบับปรับปรุงลงเว็บไซต์ บค.ทบ. เรียบร้อยแล้ว 

 ๒. การจัดท าร่างข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของลูกจ้าง  

ขณะนี้ พส.ทบ. น าเสนอสายบังคับบัญชาพิจารณาส่งให้ สกม. พิจารณาตามข้ันตอน  

ทั้งนี้ เมื่อทั้งสองเรื่องผ่านกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงจะน าร่างทั้งสองเรื่องเข้าหารือ  

ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ก่อนเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ และคณะกรรมการบริษัท

ต่อไป 

 

๔. มติที่ประชุม 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖.๑ เรื่อง การจัดการด้านสวัสดิการรถรับ - ส่งส าหรับพนักงานเข้ากะท่ีปฏิบัติงาน 

    ด้านการจัดการจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ 

    (ผลกระทบจากการปรับกะ) 

  

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานน าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุม 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (๒๗๕) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพ่ือพิจารณาการจัดการด้านสวัสดิการรถรับ - ส่งส าหรับ

พนักงานเข้ากะที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการจราจรทางอากาศ ประเภทบริการการเดินอากาศ (ผลกระทบ  

จากการปรับกะ) 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

สค.ทบ. รวบรวมสถิติการขอใช้บริการเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้ 

 
 

 

๔. มติที่ประชุม 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖.๒ เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงเงินค่าใบอนุญาตพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ 

    ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการจราจรทางอากาศ ประเภทบริการ

    จราจรทางอากาศ 

  

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  ในการประชุมครั้งที่ 

๑๒/๒๕๖๗ (๒๘๙) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพ่ือขอติดตามผลการพิจารณาปรับปรุงเงินค่าใบอนุญาต

พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจร

ทางอากาศ 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดท าข้อมูลการพิจารณาและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกฎหมาย 

และระเบียบน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๘ และจะเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 

รับทราบต่อไป 

 

๔. มติที่ประชุม 



 
 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖.๓  เรื่อง การทบทวน Career Path ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 

 (ตามสัญญาจ้าง) ประจ าหอควบคุมการจราจรทางอากาศภูมิภาค 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานน าเสนอต่อที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการกิจการสัม พันธ์ 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ (๒๘๖) เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอให้บริษัทพิจารณาทบทวน Career Path ของเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามสัญญาจ้าง) ประจ าหอควบคุมจราจรทางอากาศภูมิภาค 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

 บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 

 อยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งงานซึ่งจะต้องหารือ

ร่วมกับหน่วยงาน รวมทั้ ง การจัดท าคุณสมบัติ ประจ าต าแหน่ ง โดยจะได้น าข้อสรุป เสนอที่ประชุม  

HR Committee ในวันที่  ๓๐  มกราคม ๒๕๖๘  และเสนอที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการกิจการสัม พันธ์ 

ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ต่อไป 

  

๔. มติที่ประชุม 



 
 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๔  เรื่อง การพิจารณากรณีเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามสัญญาจ้าง)  

ทีไ่ม่ผ่านการตรวจเวชศาสตร์ 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่  

๑๔/๒๕๖๗ (๒๙๑) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ขอสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามสัญญาจ้าง) ที่ผลตรวจเวชศาสตร์ ไม่ผ่าน รวมจ านวน ๗ คน 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

 บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 

 ส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้างบริษัทจะไม่ด าเนินการ

ต่อสัญญา ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นเงื่อนไขท่ีเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและลงนามยินยอมแล้ว 

 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวได้ผ่านการอบรมความรู้ด้านปฏิบัติการจราจรทางอากาศ

มาในระดับหนึ่งอาจสามารถน าความรู้มาใช้ในการท างานหน่วยงานอ่ืนที่แจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจึงได้ส่ง

แบบสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ทาง E-mail และก าหนดให้ตอบกลับภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘  

หากประสงค์จะร่วมงานฯ บริษัทจะด าเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป 

  

๔. มติที่ประชุม 



 
 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖.๕  เรื่อง การบริหารจัดการวันหยุดพักผ่อนสะสมของพนักงานที่ปฏิบัติงาน     

 ด้านวิศวกรรม 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ ายสหภาพแรงงานน าเสนอต่อที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการกิจการสัม พันธ์  

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ (๒๙๑) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ สอบถามเรื่อง การบริหารจัดการวันหยุดพักผ่อนสะสม 

(VC) ของพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการแบบเข้ากะ และด้านวิศวกรรมที่ปฏิบัติงานทั้งแบบเข้ากะ  

และแบบเข้ากะส่วนหนึ่งไม่เข้ากะส่วนหนึ่ง ในปี ๒๕๖๗ โดยเหตุมาจากผู้บังคับบัญชาไม่ได้ก าหนดให้หยุด 

 

๓. ผลการด าเนินการ 

 บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 

 ๑ . กรณี พ นั ก งาน  ATC ป ฏิ บั ติ ง าน เข้ าก ะ  ถ้ า ใช้ ไม่ ห ม ด  จะ เป ลี่ ย น เป็ น จ่ าย เงิน 

ตามหนังสือที่บริษัทแจ้งไว้หรือไม่  

      : เป็นไปตามหนังสือที่บริษัทแจ้ง คือ จะจ่ายให้เป็นเงิน  

 ๒. กรณีพนักงานวิศวกรรมปฏิบัติงานเข้ากะโดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ก าหนดให้หยุด VC  

จะให้จ่ายเป็นเงินเหมือนกบัข้อ ๑. หรือไม่ หรือให้ขยายเวลาการใช้ไปถึงสิ้นปีถัดไป  

 ๓. กรณีพนักงานวิศวกรรมที่ปฏิบัติงานทั้งแบบเข้ากะและไม่เข้ากะโดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้

ก าหนดให้หยุด VC บริษัทจะบริหารจัดการอย่างไร  

      : ตาม ๒. และ ๓. ให้ขยายเวลาการใช้ไปถึงสิ้นปีถัดไป 

  

๔. มติที่ประชุม 



 
 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖.๖  เรื่อง การพิจารณาการเลื่อนต่าแหน่งของพนักงานที่มีต่าแหน่งต่่ากว่าอัตราจ่ากัด 

 ที่ด่ารงต่าแหน่งมานานกว่า ๒๐ ปี ของสายงานสนับสนุนและสายงาน

 ข้อมูลการบิน 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน่าเสนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ   

 

๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ายสหภาพแรงงานน าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่  

๑๒/๒๕๖๗ (๒๙๑) เมื่อวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพ่ือพิจารณาเรื่อง การเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน 

ที่มีต าแหน่งต่ ากว่าอัตราจ ากัดท่ีด ารงต าแหน่งมานานกว่า ๒๐ ปี ของสายงานสนับสนุนและสายงานข้อมูลการบิน 

โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรูปแบบเดียวกับโครงการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) 

 

๓. ผลการด่าเนินการ 

 บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 

 บริษัท โดย บค.ทบ. จัดท าข้อมูลพนักงานกลุ่มงานสนับสนุน ข้อมูลการบิน สารสนเทศการบิน 

(ยกเว้น ATCO ที่มีคุณสมบัติการเลื่อนต าแหน่งที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ) ที่จะครองต าแหน่งครบ ๒๐ ปี  

ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๑ ตุลาคม ๒๕๗๒ (๕ ปี) เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 

 

๒/วันที่... 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

-๒- 

 

 
 

ข้อเสนอแนะจาก บค.ทบ. 

  ๑. ทกบ. หารือร่วมกับสายงานสนับสนุนต้นสังกัด และสายงานปฏิบัติการหรือจัดให้มีคณะท างาน

ร่วมกับสายงานต้นสังกัดหรือนักวิชาการ เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์/คุณสมบัติที่เหมาะสม  

ในการเลื่อนต าแหน่งพนักงาน 

  ๒. น าเสนอหลักเกณฑ์/คุณสมบัติ แนวทางด าเนินการ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ์ (อาจจะก าหนดเพ่ิมเติมเรื่อง อายุตัว เช่น พนักงานบางรายมีอายุตัวไม่ถึง ๕๐ ปี ซึ่งอาจจะสามารถ

เลื่อนต าแหน่งในอัตราปกติได้หากมีอัตราว่าง อาจต้องก าหนดข้อยกเว้นไว้) 

  ๓. มอบหมายให้สายงานสนับสนุนร่วมกับ พก.พส. สายงานปฏิบัติการร่วมกับ พป.พส.  

เป็นผู้จัดอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพแยกตามกลุ่มพนักงาน ตามความจ าเป็น/ความเหมาะสม/ความขาดแคลน  

(จัดอบรมคราวเดียว แต่ทยอยเลื่อนต าแหน่งตามระยะเวลาที่ครองต าแหน่งครบตามหลักเกณฑ์) 

  ๔. ทกบ. น าเสนอแนวทางการพิจารณาการเติบโตในสายอาชีพให้กับกลุ่มเป้ าหมายนี้ 

ต่อคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี 

 

๔. มติที่ประชุม 



 
 

   

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามงาน 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๖.๗  เรื่อง การพิจารณาการเลื่อนต่าแหน่งของพนักงานที่มีต่าแหน่งต่่ากว่าอัตราจ่ากัด 

           ที่ด่ารงต่าแหน่งมานานกว่า ๒๐ ปี ของÿายงานวิศวกรรมตามโครงการ  
           บริหารÿินทรัพย์ (Asset Management) 

 
๑. วัตถุประÿงค์ในการน่าเÿนอ 

เพ่ือทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ   
 
๒. ความเปน็มา 

กรรมการฝ่ายÿหภาพแรงงานน าเÿนอต่อคณะกรรมการกิจการÿัมพันธ์ ในการประชุมครั้งที่  
๔/๒๕๖๖ (๒๗๐) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีในการประชุม
เมื่ อ วั น ที่  ๒ ๖  กั น ย า ย น  ๒ ๕ ๖ ๖  มี ม ติ เห็ น ช อ บ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร เลื่ อ น ต า แ ห น่ งพ นั ก ง า น 
กลุ่มวิศวกรรม (เทียบเท่าระดับ ๘) และมีอายุครองต าแหน่งไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี (นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
ซึ่ งปฏิบัติ งานในต าแหน่ งหน้าที่ เดิมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ให้มีความก้าวหน้าในเÿ้นทางอาชีพ  
โดยจะมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการÿินทรัพย์เพ่ิมเติมจากงานที่ปฏิบัติอยู่ เดิม โดยก าหนด
คุณÿมบัติไว้ ดังนี้ 

๑. เป็นพนักงานระดับต าแหน่งวิศวกรระบบจราจรทางอากาศอาวุโÿหรือเทียบเท่า (ระดับ ๘) 
และมีอายุครองต าแหน่ง ๒๐ ปีขึ้นไป (นับถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

๒. มีผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๕ รอบ เฉลี่ย ๗๐ คะแนนขึ้นไป 
๓. ผ่านการอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการÿินทรัพย์ 
๔. ผ่านการอบรม Core Competency (CC) กลุ่มวิชาบังคับ 
๕. ไม่มีโทษทางวินัย (ในขณะที่เÿนอเลื่อนต าแหน่ง)  
 

๓. ผลการด่าเนินการ 
 บริษัทรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 

 รายละเอียดตามเอกÿารแนบ 
 

๔. มติที่ประชุม 



การเลื่อนตําแหน.งพนักงานกลุ.มงานวิศวกรรม  

โครงการบริหารจัดการสินทรัพย  (Asset Management) 

๑. ท่ีมา  

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ/ ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๖๖ (๒๗๐) เ ม่ือวันที่   
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําป1 ในการประชุมเ ม่ือวันที่   
๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ/การเลื่อนตําแหน5งพนักงานกลุ5มวิศวกรรม (เทียบเท5าระดับ 
๘) และมีอายุครองตําแหน5งไม5น:อยกว5า ๒๐ ป1 (นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน5ง
หน:าที่เดิมมาเป@นระยะเวลายาวนาน ให:มีความก:าวหน:าในเส:นทางอาชีพ โดยจะมอบหมายให:ปฏิบัติงาน
ด:านการบริหารจัดการสินทรัพย/เพิ่มเติมจากงานที่ปฏิบัติอยู5เดิม โดยกําหนดคุณสมบัตไิว: ดังน้ี 

๑. เป#นพนักงานระดับตําแหน2งวิศวกรระบบจราจรทางอากาศอาวุโสหรือ

เทียบเท2า (ระดับ ๘) และมีอายุครองตําแหน2ง ๒๐ ป(ข้ึนไป (นับถึง ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๕)  

๒. มีผลการปฏิบัติงานย3อนหลัง ๕ รอบ เฉลี่ย ๗๐ คะแนนข้ึนไป 
๓. ผ2านการอบรมความรู3ด3านการบริหารจัดการสินทรัพย8 
๔. ผ2านการอบรม Core Competency (CC) กลุ2มวิชาบังคับ  
๕. ไม2มีโทษทางวินัย (ในขณะที่เสนอเลื่อนตําแหน2ง) 

 

๒. การดําเนินการ 
นายสุรชัย หนูพรหม นักวิชาการ ระดับผู3อํานวยการใหญ2 (ตําแหน2งในป( ๒๕๖๖) ได3รับ

มอบหมายจาก ผวท. ให3เป#นผู3ดําเนินการจัดอบรมความรู3ด3านการบริหารจัดการสินทรัพย8 ให3กับพนักงาน

ในกลุ2มเปIาหมาย จํานวน ๙๒ ราย ภายหลังดําเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้น บค.ทบ. ได3ดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ8 พร3อมเสนอเลื่อนตําแหน2งต2อคณะกรรมการบําเหน็จประจําป(ไปแล3ว ดังน้ี 

 

 

 

 

๒/การเลื่อนตําแหน2ง... 

 



- ๒ - 

การเลื่อนตําแหน1ง จํานวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

มีผล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๘๙ ครองตําแหน5งครบ ๒๐ ป1 เม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
มีผล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๑ ครองตําแหน5งครบ ๒๐ ป1 เม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
เลื่อนตําแหน5งกรณีปกติ มีผล  
๑ เมษายน ๒๕๖๗  

๑ ได:รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน5งปกติตามอัตรา
ว5างของหน5วยงาน 

ไม5ได:รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน5ง ๑ มีคะแนนประเมินผลย:อนหลัง ๕ รอบ ตํ่ากว5า  
๗๐ คะแนน 

รวมท้ังสิ้น ๙๒  
 

๓. ข1อเสนอของ สรร.ว.ท.  
ตามหนังสือที่ สรร.ว.ท ๑๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง นําเสนอวาระ

การเลื่อนตําแหน2งของพนักงานที่มีอัตราตําแหน2งตํ่ากว2าอัตราจํากัด ที่ดํารงตําแหน2งมานานกว2า ๒๐ ป( ของ

สายงานสนับสนุน และสายงานข3อมูลการบิน เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ8 

โดยในส2วนของพนักงานกลุ2มงานวิศวกรรม ขอให3บริษัทจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ8ในแต2ละป( เพื่อให3ง2ายต2อการติดตาม หรือให3บริษัทจัดทําชุดข3อมูลสําหรับผู3บังคับบัญชาใน 

การติดตามและสามารถเสนอช่ือพนักงานที่ มีคุณสมบัติตามเกณฑ8เพื่อเลื่อนตําแหน2งได3ในแต2ละป(

เช2นเดียวกัน  

 
๔. ข1อเสนอแนะจาก บค.ทบ. 

๔.๑ ข1อมูลพนักงานกลุ.มงานวิศวกรรม 
บค.ทบ. ได3จัดทําข3อมูลพนักงานกลุ2มงานวิศวกรรม ที่จะครองตําแหน2งครบ ๒๐ ป( 

ในระหว2างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๑ ตุลาคม ๒๕๗๒ (๕ ป() เพื่อเป#นข3อมูลในเบื้องต3น ดังน้ี 

 

 

 

๓/วันที่... 



 

- ๓ - 

วันท่ีครองตําแหน.งครบ ๒๐ ป8 จํานวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๔  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ๓ ทั้ง ๓ ราย ปฏิบัติหน3าที่ประจําหอบังคับการบิน  

ซึ่งบริษัทอยู2ระหว2างการพิจารณา Career Path   

๑ ตุลาคม ๒๕๗๐ ๒ มีพนักงานจํานวน ๑ ราย ครบเกษียณอายุในวันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งสามารถนําเสนอเลื่อน

ตําแหน2งกรณีพิเศษในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได3 

๑ ตุลาคม ๒๕๗๑ ๓  

๑ ตุลาคม ๒๕๗๒ ๐  

รวมท้ังสิ้น ๑๒  

 

๔.๒ ข1อเสนอแนะจาก บค.ทบ. 
(๑) ทกบ. หารือร2วมกับสายงานวิศวกรรม เพื่อวิเคราะห8ความจําเป#น/ความเหมาะสม/

ความขาดแคลนในงานด3านวิศวกรรม นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการสินทรัพย8 

เนื่องจากปXจจุบันบริษัทได3เลื่อนตําแหน2งกรณีพิเศษให3พนักงานกลุ2มดังกล2าว ไปแล3วประมาณ ๙๐ ราย  

ซึ่งอาจจะเพียงพอต2อความจําเป#นในการปฏิบัติหน3าที่เพิ่มเติมแล3ว 

(๒) นําเสนอหลักเกณฑ8/คุณสมบัติ แนวทางดําเนินการ เพื่อขอความเห็นชอบต2อ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ8  (อาจจะกําหนดเพิ่มเติมเร่ืองอายุตัว เช2น พนักงานบางรายมีอายุตัวไม2ถึง 

๕๐ ป( ซึ่งอาจจะสามารถเลื่อนตําแหน2งในอัตราปกติได3หากมีอัตราว2าง อาจต3องกําหนดข3อยกเว3นไว3) 

(๓) มอบหมายให3สายงานวิศวกรรมร2วมกับ พว.พส. เป#นผู3จัดอบรมเพิ่มพูน

ศักยภาพพนักงานกลุ2มงานวิศวกรรมตามความจําเป#น/ความขาดแคลน (จัดอบรมคราวเดียว แต2ทยอย

เลื่อนตําแหน2งตามระยะเวลาที่ครองตําแหน2งครบตามหลักเกณฑ8) 

(๔) ทกบ. นําเสนอเลื่อนตําแหน2งต2อคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําป(  

---------------------------------- 



การเลื่อนตําแหน.งพนักงานกลุ.มงานวิศวกรรม  

โครงการบริหารจัดการสินทรัพย  (Asset Management) 

๑. ท่ีมา  

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ/  ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๖๖ (๒๗๐) เมื่อวันที่   
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําป1 ในการประชุมเมื่อ วันที่   
๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ/การเลื่อนตําแหน5งพนักงานกลุ5มวิศวกรรม (เทียบเท5าระดับ 
๘) และมีอายุครองตําแหน5งไม5น:อยกว5า ๒๐ ป1 (นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน5ง
หน:าที่เดิมมาเป@นระยะเวลายาวนาน ให:มีความก:าวหน:าในเส:นทางอาชีพ โดยจะมอบหมายให:ปฏิบัติงาน
ด:านการบริหารจัดการสินทรัพย/เพิ่มเติมจากงานที่ปฏิบัติอยู5เดิม โดยกําหนดคุณสมบัตไิว: ดังนี้ 

๑. เป#นพนักงานระดับตําแหน2งวิศวกรระบบจราจรทางอากาศอาวุโสหรือ

เทียบเท2า (ระดับ ๘) และมีอายุครองตําแหน2ง ๒๐ ป(ขึ้นไป (นับถึง ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๕)  

๒. มีผลการปฏิบัติงานย3อนหลัง ๕ รอบ เฉลี่ย ๗๐ คะแนนขึ้นไป 
๓. ผ2านการอบรมความรู3ด3านการบริหารจัดการสินทรัพย8 
๔. ผ2านการอบรม Core Competency (CC) กลุ2มวิชาบังคับ  
๕. ไม2มีโทษทางวินัย (ในขณะที่เสนอเลื่อนตําแหน2ง) 

 

๒. การดําเนินการ 
นายสุรชัย หนูพรหม นักวิชาการ ระดับผู3อํานวยการใหญ2 (ตําแหน2งในป( ๒๕๖๖) ได3รับ

มอบหมายจาก ผวท. ให3เป#นผู3ดําเนินการจัดอบรมความรู3ด3านการบริหารจัดการสินทรัพย8 ให3กับพนักงาน

ในกลุ2มเปIาหมาย จํานวน ๙๒ ราย ภายหลังดําเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้น บค.ทบ. ได3ดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ8 พร3อมเสนอเลื่อนตําแหน2งต2อคณะกรรมการบําเหน็จประจําป(ไปแล3ว ดังนี้ 

 

 

 

 

๒/การเลื่อนตําแหน2ง... 

 



- ๒ - 

การเลื่อนตําแหน1ง จํานวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

มีผล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๘๙ ครองตําแหน5งครบ ๒๐ ป1 เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
มีผล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๑ ครองตําแหน5งครบ ๒๐ ป1 เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
เลื่อนตําแหน5งกรณีปกติ มีผล  
๑ เมษายน ๒๕๖๗  

๑ ได:รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน5งปกติตามอัตรา
ว5างของหน5วยงาน 

ไม5ได:รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน5ง ๑ มีคะแนนประเมินผลย:อนหลัง ๕ รอบ ตํ่ากว5า  
๗๐ คะแนน 

รวมท้ังสิ้น ๙๒  
 

๓. ข1อเสนอของ สรร.ว.ท.  
ตามหนังสือที่ สรร.ว.ท ๑๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง นําเสนอวาระ

การเลื่อนตําแหน2งของพนักงานที่มีอัตราตําแหน2งตํ่ากว2าอัตราจํากัด ที่ดํารงตําแหน2งมานานกว2า ๒๐ ป( ของ

สายงานสนับสนุน และสายงานข3อมูลการบิน เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ8 

โดยในส2วนของพนักงานกลุ2มงานวิศวกรรม ขอให3บริษัทจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ8ในแต2ละป( เพื่อให3ง2ายต2อการติดตาม หรือให3บริษัทจัดทําชุดข3อมูลสําหรับผู3บังคับบัญชาใน 

การติดตามและสามารถเสนอช่ือพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ8เพื่อเลื่อนตําแหน2งได3ในแต2ละป(

เช2นเดียวกัน  

 
๔. ข1อเสนอแนะจาก บค.ทบ. 

๔.๑ ข1อมูลพนักงานกลุ.มงานวิศวกรรม 
บค.ทบ. ได3จัดทําข3อมูลพนักงานกลุ2มงานวิศวกรรม ที่จะครองตําแหน2งครบ ๒๐ ป( 

ในระหว2างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๑ ตุลาคม ๒๕๗๒ (๕ ป() เพื่อเป#นข3อมูลในเบื้องต3น ดังนี้ 

 

 

 

๓/วันที่... 



 

- ๓ - 

วันท่ีครองตําแหน.งครบ ๒๐ ป8 จํานวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๔  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ๓ ทั้ง ๓ ราย ปฏิบัติหน3าที่ประจําหอบังคับการบิน  

ซึ่งบริษัทอยู2ระหว2างการพิจารณา Career Path   

๑ ตุลาคม ๒๕๗๐ ๒ มีพนักงานจํานวน ๑ ราย ครบเกษียณอายุในวันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งสามารถนําเสนอเลื่อน

ตําแหน2งกรณีพิเศษในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได3 

๑ ตุลาคม ๒๕๗๑ ๓  

๑ ตุลาคม ๒๕๗๒ ๐  

รวมท้ังสิ้น ๑๒  

 

๔.๒ ข1อเสนอแนะจาก บค.ทบ. 
(๑) ทกบ. หารือร2วมกับสายงานวิศวกรรม เพื่อวิเคราะห8ความจําเป#น/ความเหมาะสม/

ความขาดแคลนในงานด3านวิศวกรรม นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการสินทรัพย8 

เนื่องจากปXจจุบันบริษัทได3เลื่อนตําแหน2งกรณีพิเศษให3พนักงานกลุ2มดังกล2าว ไปแล3วประมาณ ๙๐ ราย  

ซึ่งอาจจะเพียงพอต2อความจําเป#นในการปฏิบัติหน3าที่เพิ่มเติมแล3ว 

(๒) นําเสนอหลักเกณฑ8/คุณสมบัติ แนวทางดําเนินการ เพื่อขอความเห็นชอบต2อ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ8  (อาจจะกําหนดเพิ่มเติมเรื่องอายุตัว เช2น พนักงานบางรายมีอายุตัวไม2ถึง 

๕๐ ป( ซึ่งอาจจะสามารถเลื่อนตําแหน2งในอัตราปกตไิด3หากมีอัตราว2าง อาจต3องกําหนดข3อยกเว3นไว3) 

(๓) มอบหมายให3สายงานวิศวกรรมร2วมกับ พว.พส. เป#นผู3จัดอบรมเพิ่มพูน

ศักยภาพพนักงานกลุ2มงานวิศวกรรมตามความจําเป#น/ความขาดแคลน (จัดอบรมคราวเดียว แต2ทยอย

เลื่อนตําแหน2งตามระยะเวลาที่ครองตําแหน2งครบตามหลักเกณฑ8) 

(๔) ทกบ. นําเสนอเลื่อนตําแหน2งต2อคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําป(  

---------------------------------- 



ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องกิจการสัมพันธ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

    ของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  เรื่อง หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องกิจการสัมพันธ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์ 

    ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  เรื่อง ป รึ ก ษ า ห า รื อ เพื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า ต า ม ค า ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง ลู ก จ้ า ง 

            หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒) 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง กิจการสัมพันธ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  เรื่อง ปรึกษาหารือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

 

ระเบียบวาระการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (๒๙๒)  

วันที ่๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕      เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑        เรื่อง การปรับปรุงตารางร้อยละการขึ้นเงินเดือนของพนักงานในการพิจารณา   

       บ าเหน็จประจ าปี  (ยกระดับคะแนนประเมินผล) ตั้ งแต่ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๘          

       เป็นต้นไป 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ 

   เพ่ือเห็นชอบการปรับปรุงตารางร้อยละการขึ้นเงินเดือนของพนักงานในการพิจารณาบ าเหน็จ

ประจ าป ี(ยกระดับคะแนนประเมินผล) ตั้งแต่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เป็นต้นไป 

    

๒. ความเปน็มา 

ตามที่ ในที่ ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้ งที่  ๑๔/๒๕๖๗ (๒๙๑) เมื่ อวันที่  

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ บค.ทบ. ได้รายงานผลการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อระบบ 

การประเมินผลการปฏิบั ติ งาน (การยกระดับคะแนนประเมินผลการปฏิบั ติ งาน)  ต่ อคณะกรรมการ 

กิจการสัมพันธ์ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานมาพิจารณาความต่อเนื่องในการยกระดับคะแนนประเมินผล 

การปฏิบัติงาน รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว พบว่า “พนักงาน 

ส่วนใหญ่เห็นว่าบริษัทควรใช้แนวทางการยกระดับคะแนนต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความเสถียรของระดับ

คะแนนประเมินผล” นั้น 

ในการนี้  บ ค .ทบ . จึ ง ได้ จั ด ท าข้ อมู ลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารป รั บ ป รุ งต า ร างร้ อ ย ล ะ 

การขึ้นเงินเดือนของพนักงานในการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี  (ยกระดับคะแนนประเมินผล) ตั้งแต่ครั้งที่  

๑/๒๕๖๘ เป็นต้นไป เพ่ือให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนด าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

    

๓. การด าเนินการ 

   บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้คะแนนประเมินผลของพนักงานมีความเสถียรภาพ 

ในการประเมินรอบถัดไป ประกอบกับผลการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (การยกระดับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน) ดังกล่าว บริษัทจึงขอพิจารณา

น าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้ความเห็นชอบตารางร้อยละการขึ้นเงินเดือนและตารางเงินตอบแทน

พิเศษส าหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่ง ดังนี้ 

 

 

ลับ 

๒/ตาราง... 

ลับ 



 

 

-๒- 

 

ตารางร้อยละการขึ้นเงินเดือน 

คะแนนประเมิน 
% ช่วงเงินเดือนที่ ๑ 

๔,๙๑๐ – ๑๔,๘๖๒ 

% ช่วงเงินเดือนที่ ๒ 

๑๔,๘๖๓ – ๓๐,๒๘๘ 

% ช่วงเงินเดือนที่ ๓ 

๓๐,๒๘๙ ขึ้นไป 

๙๐ – ๑๐๐ ๘.๑๐ – ๑๐.๐๐ ๖.๕๐ – ๘.๐๐ ๔.๙๐ – ๖.๐๐ 

๘๐ – ๘๙ ๕.๔๗ – ๘.๐๐ ๔.๔๐ – ๖.๔๐ ๓.๓๓ – ๔.๘๐ 

๗๐ – ๗๙ ๓.๔๗ – ๕.๓๗ ๒.๘๐ – ๔.๓๐ ๒.๑๓ – ๓.๒๓ 

๖๐ – ๖๙ ๑.๔๗ – ๓.๓๗ ๑.๒๐ – ๒.๗๐ ๐.๙๓ – ๒.๐๓ 

ต่ ากว่า – ๕๙ ๐.๐๐ – ๑.๓๗ ๐.๐๐ – ๑.๑๐ ๐.๐๐ – ๐.๘๓ 

 

ตารางเงินตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่ง 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

๑๐๐ ๖.๐ ๘๙ ๔.๘๐ ๗๙ ๓.๒๓ 

๙๙ ๕.๘๙ ๘๘ ๔.๖๔ ๗๘ ๓.๑๑ 

๙๘ ๕.๗๘ ๘๗ ๔.๔๗ ๗๗ ๒.๙๙ 

๙๗ ๕.๖๗ ๘๖ ๔.๓๑ ๗๖ ๒.๘๖ 

๙๖ ๕.๕๖ ๘๕ ๔.๑๕ ๗๕ ๒.๗๔ 

๙๕ ๕.๔๕ ๘๔ ๓.๙๘ ๗๔ ๒.๖๒ 

๙๔ ๕.๓๔ ๘๓ ๓.๘๒ ๗๓ ๒.๕๐ 

๙๓ ๕.๒๓ ๘๒ ๓.๖๖ ๗๒ ๒.๓๗ 

๙๒ ๕.๑๒ ๘๑ ๓.๔๙ ๗๑ ๒.๒๕ 

๙๑ ๕.๐๑ ๘๐ ๓.๓๓ ๗๐ ๒.๑๓ 

๙๐ ๔.๙๐  

ต่ ากว่า ๗๐ คะแนน ไม่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษฯ 

 

บริษัทจึงขอพิจารณาน าเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้ความเห็นชอบตารางร้อย

ละการขึ้นเงินเดือน และตารางเงินตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่งส าหรับใช้

ตัง้แต่การพิจารณาบ าเหน็จ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เป็นต้นไป 

 

๔. มติที่ประชุม 

 

--------------------------------- 

ลับ 

ลับ 


